
 

 
 
 
 

(ราง)       
 บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ      

     สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
          ครั้งที่ 4/2553   

 

 

 

วันจันทรที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2553 
วันศุกรที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553   
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บันทึกรายงานการประชุมวิสามญั  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
ครั้งที่ 4/2553  

วันจันทรที่  13   เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2553   เวลา  10.00  น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

รายชื่อฝายนิตบิัญญัติฯ ที่มาประชุม 
          

1. นายวรโชต ิ สุคนธขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสุภาวดี    เพ็งธงชัย รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวพิมพพร พรพฤฒิพันธุ รองประธานสภาฯ 
4. นายชัยวัฒน แกวพกิุล เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1 อ.เมือง 
6. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
7. นายวินัย พรพฤฒิพนัธุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
8. วาท่ี ร.ท.สุรัช พรพฤฒิพันธุ ส.อบจ. เขต 6  อ.เมือง 
9. นางจิตรา ปาทาน ส.อบจ. เขต 1 อ.หนองไผ 
10. นางนิภา เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2 อ.หนองไผ 
11. จ.อ.ศุภวัฒน เมธาวัชรินทร ส.อบจ. เขต 3 อ.หนองไผ  
12. นายเอกชัย อาสมาน ส.อบจ. เขต 4 อ.หนองไผ 
13. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท ส.อบจ. เขต 1 อ.หลมสัก 
14. นายเสวก ศรลัมพ ส.อบจ. เขต 3 อ.หลมสัก 
15. นางสาวจิราพร เทืองนอย ส.อบจ. เขต 5 อ.หลมสัก 
16. นายเชี้ย ฉัตรรัตนศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วิเชียรบรุ ี
17. นางสาวธัญญารัตน เดชะปยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุร ี
18. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเชียรบุร ี
19. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ส.อบจ. เขต 1 อ.หลมเกา 
20. นายประภาส รุงเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1 อ.บึงสามพัน 
21. นายวสันต ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2 อ.บึงสามพัน 
22. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต 1 อ.ศรีเทพ 
23. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วังโปง 
24. นายวิเชียร ญาติรวี ส.อบจ. เขต 1 อ.เขาคอ 

  25. นายอบ แสงนก ส.อบจ.เขต 1 อ.นํ้าหนาว 
  26. นายพงษพันธ วิภาจักษณกุล ส.อบจ.เขต 2 อ.ชนแดน 

 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อฝายนิตบิัญญัติฯ ที่ไมมาประชุม   
1. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ สมาชิกสภา อบจ. เขต 2 อ.เมือง     หมายเหตุ: ลากิจ 
2. นายณัฐวุฒิ พั้วชวย สมาชิกสภา อบจ. เขต 2 อ.หลมสัก  หมายเหตุ: ลากิจ 
3. นายวิวัฒน พั้วชวย สมาชิกสภา อบจ. เขต 4 อ. หลมสัก หมายเหตุ: ลากจิ 
4.  นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน สมาชิกสภา อบจ. เขต 3 อ.วิเชียรบุรี หมายเหตุ: ลากิจ 
5. นายทองเสี่ยน แกนเกลี้ยง สมาชิกสภา อบจ. เขต 2 อ.ศรีเทพ   หมายเหตุ: ลากิจ 

 

รายชื่อฝายบริหารที่เขาประชุม 
 

1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนจังหวดัเพชรบูรณ 
2. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
3. นายสมศักด์ิ   อนรรฆพันธ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
4. นายพิพัฒนชัย ภัครัชตานนท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
5. นายนิพนธ อินแนน ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
6. นายธงชัย นันทประเสริฐ คณะที่ปรึกษานายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
7. นายพันคํา เจริญสุข คณะที่ปรึกษานายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
8. นางนฤมล วรกมล รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
9. นายพงศพล แสนนอก หัวหนาสํานักปลัดฯ 
10. นายบรรเทิง สิงหสถิตย ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
11. นายชาติชัย สาลีผล ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางปยนันท เฉลิมภาค ผูอํานวยการกองคลัง 
13. นายสํารวย เจอะแกนหอม รกท. ผูอํานวยการกองชาง 
14. นางจารุพันธ อุตมอาง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15. นายวิโรจน เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ(วังชมภูวิทยาคม) 
16. นางกมลวรรณ นามวงษ หัวหนาฝายนิติการและพาณิชย 
17. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
18. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หัวหนาฝายกจิการสภา 
19. นางกานดา กีรติกาลกลุ หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
20. นางศิริพร นกแกว หัวหนาฝายงบประมาณ 
21. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
22. นางสมคิด แกวนิมิตร หัวหนาฝายบัญชี 
23. นายประเทือง ทองนุม หัวหนาฝายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
24. นายอรรณพ พรหมเศรณี หัวหนาฝายบริหารการศึกษาฯ 
25. นายชนะ จันทรเกิน หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
26. นางสุจิตรา เอ้ือนยศ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6 ว 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อฝายบริหารที่เขาประชุม 
26. นางอรวรรณ งามนิล เจาพนักงานธุรการ 6 
27. นางบุญสิตา คํามา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 5 
28. นางสาวนนธิชา เหลาเขตกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 4 
29. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจาหนาท่ีธุรการ 5 
30. นางนงเยาว กิ่งกลาง เจาพนักงานธุรการ 4 
31. นางสาวมลวิัลย ใจทัศน พนักงานคอมพิวเตอร 

 

รายชื่อหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด/องคกรอิสระ/องคกรเอกชน/องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น /ผูนําทองถิ่น และประชาชนทั่วไป ที่เขารวมประชุม 
 

1. นายอารีย สีแกว ผูสื่อขาว นสพ.เอกรัฐ 
2 นายหนึ่ง มณีวรรณ ผูสื่อขาว นสพ.มวลชน 
3. นายสมัคร โชติวรรณ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ 
4. นายสมชาย คําพุฒ ผูสื่อขาว นสพ.ชาวไท 
5. นายประวิทย ยอดยา ผูสื่อขาว นสพ.มวลชน 
6. นายพันคํา เทศประสิทธิ์ ผูสื่อขาว นสพ.ชาติไทย 
7. นางสาววรวรรณ รุงแวง ผูสื่อขาว นสพ.เพชรบูรณโพสต 
8. นางสาวอรพรรณ ประสาทแกว ผูสื่อขาว นสพ.ฐานทองธุรกิจ 
9. นางลาวัณย วุฒิสินอักษรา ผูสื่อขาว นสพ.อักษรนิวส 
10. นายนิรุต พรหมศรี เพชรบูรณ เคเบิ้ลทีว ี
11. นายอนุสรณ เอมพิณ เพชรบูรณ เคเบิ้ลทีว ี
12. นายกฤษณะชัย แกวตา ผูสื่อขาว นสพ.นิวสโปลิศ 
13. นางปาริชาติ สีแกว ผูสื่อขาว นสพ.ขาวสด 
14. นายประธาน จันละมุด ผูสื่อขาว นสพ.ฐานเพชรบูรณ 
15. ร.ต.อ.สุวรรณ รามศิริ รอง.สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ 
16. จ.ส.ต.ศุภวัฒน งอยหลา ผอ.หมู ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ 
17. ด.ต.ปยะหทยั พิภักด์ิ ผอ.หมู ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ 
18. ด.ต.มานะ แกวสีทอง ผบ.หมู ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ 
19. จ.ส.ต.เสถียร รอดไธสง ผบ.หมู ป.สภ.เมืองเพชรบูรณ 
20. นายปรีชา รมยณีย ผูสังเกตการณ 
21. นายอดุล บัวบก ผูสังเกตการณ 
22. นายประจักษ อินโต ผูสังเกตการณ 
23. นายประจวบ ดีทอง ผูสังเกตการณ 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ 
สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   

 ครั้งที่ 4/2553 
วันจันทรที่  13  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2553  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  
รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจําป 2553 วันท่ี 9,11 สิงหาคม 2553 จํานวน  
60 หนา ไดนําขอมูลเผยแพรผานเครือขาย Internet  ภายใต  Website  ชื่อ 
http://www.phetchabunpao.go.th เปนการลวงหนาแลว  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
 3.1  ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วาระทีห่น่ึง) 
 3.2  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่อง  เพ่ือทราบ 
4.1 ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
4.2 รายงานคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   
 4.2.1 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4.2.2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
4.3. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภา 
     ทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แจงโดยสําเนาเอกสาร) 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
    

 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

http://www.phetchabunpao.go.th/
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บันทึกรายงานการประชุมวิสามญั สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
ครั้งที่ 4/2553 

วันจันทรที่  13   เดือน กนัยายน   พ.ศ.  2553   เวลา   10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

----------------------------------- 

เปดประชุมเวลา  10.00 น.  
เลขานุการสภาฯ  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   ไดลงชื่อครบองคประชุมแลว 
(นายชยัวัฒน  แกวพิกุล) ตอจากน้ีไปขอเรียนเชิญ ทานวรโชติ สุคนธขจร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เพชรบูรณ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ....... และขอเรียนเชิญ           
ทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณทั้งสองทานขึ้นทําหนาท่ี
ชวยเหลือ ประธานในที่ประชุมดวยครับ.......  ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ครั้งที่ 4 
ประจําป พ.ศ. 2553 ดวยฝายบริหารไดยื่นคํารองขอใหเปดประชุมวิสามัญ สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ขึ้นเพื่อพิจารณาขอราชการเกี่ยวกับกิจการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เสนอใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบและหรืออนุมัติ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
25540 ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 36 (1) เพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ จึงประกาศเรียกประชุม วิสามัญสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   
ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2553 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553 เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2553  ลงชื่อ 
นายวรโชติ สุคนธขจร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณและ ขอเชิญทาน
ประธานสภาไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามวาระการประชุมตอไป ขอกราบเรียน
เชิญครับ  

 

ประธานในที่ประชุม  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ทานรองนายกฯ ทานรองปลัดฯ 
(นายวรโชติ สุคนธขจร) ทานหัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณทุกทานทาน 
ประธานสภาอบจ.พช. ขาราชการ ทานสื่อมวลชน  และผูเขารวมประชุมทุกทานวันน้ีผมรูสึกเปนเกียรติ และยินดี    
 เปนอยางยิ่ง ที่ไดเปดการประชุมวิสามัญสภา องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ      

ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2553 ในวันน้ี เพ่ือใหสภาไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตรา
ขอบัญญัติตามที่ฝายบริหารไดยื่นญัตติตอสภา เพื่อที่จะใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ไดพิจารณาและก็นําไปพัฒนาทองถิ่นกับพี่นองประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งวันน้ีทาง
สภานิติบัญญัติแหงน้ีก็ไดตรวจสอบกลั่นกรองญัตติที่ฝายบริหารเสนอตามระเบียบวาระ 
การประชุม ซึ่งจะเปนไปโดยสุจริตและรอบคอบ เพ่ือใหพี่นองประชาชนของจังหวัด 

/เพชรบูรณ... 
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เพชรบูรณไดประโยชนสูงสุด บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลวขอเปดการประชุมวิสามัญสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2553 ณ บัดน้ี  ระเบียบ
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ เรื่องที่ 1 ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและผูเขารวมประชุมทุกทาน รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการคายฟนฟูและ
ปรับเปลี่ยนพฤฒิกรรมผูตองขังติดยาเสพติด ประจําป พ.ศ. 2553 ในวันพุธที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งจะจัดดวยกันท่ี 2 จุด จุดแรกคือ เรือนจําอําเภอหลมสัก เวลา 
09.00 น. - 12.00 น. เปนแหงแรก และแหงที่สองที่เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแตเวลา 
13.00 น. – 16.30 น. ซึ่งในกิจกรรมจะมีการแสดงตลกและมีกิจกรรมดนตรี ซึ่งทาง อบจ.
เปนผูเริ่มโครงการนี้ เรื่องที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการโรงเรียนสีขาว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2553 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) เรียนเชิญทานสมาชิกและผูเขารวมประชุม เขารวมในพิธีเปด
โดยพรอมเพรียงกัน  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
รายงานการประชุมสามัญสภา สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 รายงานการประชุมอยูที่ทานสมาชิกทุกทานแลวนะครับ ไมทราบวาจะมีการ
แกไขตรงไหนหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดขอแกไขมีไหมครับ...ถาไมมี ขอมติที่ประชุม
แหงน้ีวารับรองรายงานการประชุมสมัยที่สอง ครั้งที่1/2553 เม่ือวันที่ 9 และวันท่ี 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2553  ครับ...เปนเอกฉันทนะครับ 
 

มติที่ประชุม:   รับรอง 
 

ตอไปขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ  3.1 ญัตติขอความเห็นชอบ
รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 วาระที่หน่ึง  ขั้นตอนก็จะใหเลขานุการสภาชี้แจงใหสมาชิก
ไดรับทราบ เชิญเลขานุการสภา ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขออนุญาตนําเรียน 
 ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในระเบียบวาระนี้ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  

เปนไปตามระเบียบขอบังคับ ตามขอ 45 ขอ 47 ขอ 49 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีขั้นตอนการพิจารณาดังน้ี  หลังจาก
ฝายผูบริหารแถลงญัตติเสร็จแลวที่ประชุมสภา จะตองพิจารณารางขอบัญญัติน้ีเปน 3 
วาระซึ่งก็เปนไปตามขอบังคับ ขอ 45 เน่ืองจาก เปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ  
ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ  วาระที่ 1 ใหที่ประชุมสภาปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติหรือไม สมาชิกสภาก็สามารถ
สอบถามขอสงสัยหรืออภิปรายไดพอสมควร กรณีสภามีมติไมรับหลักการ  ใหประธานสภา 

/นําปรึกษา... 
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นําปรึกษาในที่ประชุมเพ่ือเลือกสมาชิกสภาเปนกรรมการหาขอยุติตามมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2546 
แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ และรายชื่อคณะกรรมการหาขอ
ยุติฝายสภาให  ผูวาราชการจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ สําหรับ
กรณีรับหลักการแลว ขั้นตอนมีดวยกัน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกใหประธานสภาสงราง
ขอบัญญัติไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และสภาสามารถใชคณะกรรมการแปร
ญัตติที่สภาไดเลือกไวได หากไมมีผูคัดคานหรือเสนอเลือกขึ้นใหม หรือสภาจะเสนอเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติขึ้นใหมก็ได สวนขั้นตอนที่ 2 ใหที่ประชุมสภา
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ โดยทาง
ผูบริหารและสมาชิกจะเสนอคําแปรญัตติ ตามกําหนดระยะเวลาที่สภาไดกําหนดไวหาก
สมาชิกสภาเสนอคําแปรญัตติตองมีผูรับรองอยางนอย 2 คน หลังจากนั้นแลวประธานสภา
ก็จะสงรางขอบัญญัติน้ีไปใหกับสมาชิกทุกทานไดพิจารณา เพ่ือท่ีจะพิจารณาในวาระที่ 2 
ตอไป ซึ่งวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ประธานสภาก็จะไดกําหนดนัดวันประชุมสภาตอไป  
ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพียงเทาน้ีกอนนะครับ ขออนุญาต
เรียนเชิญทานประธานสภา ไดดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 

ประธานในที่ประชุม   ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่ไดชี้แจง ขอกฎหมายแลวก็ขั้นตอน รายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุม ทั้งวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 รวมถึงขั้นตอนการแปรญัตติให
ทางสมาชิกไดรับทราบแลว ตอไปผมจะเชิญฝายบริหารแถลงญัตติตอสภาแหงน้ีเรียนเชิญ
ทานนายกครับ 

 

นายก อบจ.พช.  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   ทานสมาชิกสภา 
(นายอัครเดช ทองใจสด) องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

และผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  ไดพิจารณาเห็นชอบขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไปแลวน้ันบัดน้ี  ปรากฏวา 
งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติ ไมพอแกการใชจายและมีความจําเปนตอง     
ตั้งรายจายขึ้นใหม  ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ มีรายรับเกินยอด
รวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับป  2553 เปนเงินท้ังสิ้น  61,195,093.25 บาท          
จึงมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2553 เปนเงินท้ังสิ้น  61,192,889.93 บาท  ตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมน้ีบันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  หลักการ งบประมาณรายจายท้ังสิ้น
61,192,889.93 บาท  แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี  
ก. ดานบริการชมุชนและสังคม   รวม       15,297,939.- บาท  
   1.แผนงานสาธารณสุข                        รวม        3,216,000.- บาท  

/2.แผนงาน... 
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                                            2.แผนงานเคหะและชุมชน                   รวม        4,937,939.- บาท    
                                        3.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน      รวม         5,144,000.- บาท   
                                            4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม  2,000,000.- บาท 
                                                ข. ดานเศรษฐกิจ                                  รวม      41,523,000.- บาท                  
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         รวม  28,543,000.-บาท   
  2. แผนงานการเกษตร                          รวม      12,980,000.-บาท  

 ค. ดานการดําเนินงานอื่น                         รวม       4,371,950.93 บาท 
    1. แผนงานงบกลาง                             รวม       4,371,950.93 บาท 

เหตุผล เน่ืองจากงบประมาณรายจายประจําปไมเพียงพอแกการใชจายและมีความ
จําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม  ประกอบกับมีรายรับเกินกวาที่ไดประมาณการรายรับ
ทั้งสิ้น จึงเสนอรางงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณฝายบริหาร โดยทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
ที่ไดแถลงญัตติตอสภาแหงน้ีแลว เอกสารท่ีทางสภาไดแจกใหกับสมาชิกทุกทาน            
ใหทานสมาชิกไดดูและก็พิจารณา เพื่อจะไดขอมติวาเห็นชอบหรือไม ในสวนการอภิปราย   
ใหสอบถามแลวอภิปรายไดในวาระนี้ วาระที่ 2 วาระที่ 3 เราจะไมใหอภิปรายนะครับ         
ทานสมาชิกทานใดที่มีขอสงสัยท่ีจะสอบถามฝายบริหารเรียนเชิญนะครับ ตรวจสอบใน
เอกสารที่แจก เรียนเชิญทานธัชพล ดวงพัตรา ครับ 

 

นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมนายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.
อําเภอเมือง เขต 3 ครับ โครงการขอ 8.1 โครงการติดตั้งกระแสไฟฟา แสงสวางที่บริเวณ
ศูนยราชการอําเภอหลมสัก ผมคิดวาเปนโครงการที่ดีมากครับ เพราะวาเวลาประชาชนได
เขามาเลนกีฬาบริเวณหนาอําเภอจะไดมีแสงไฟฟาพอสมควรและก็อยากใหทางอบจ.  
สนับสนุนดานน้ีเยอะ ๆ ครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานธัชพล นะครับ บอกวาโครงการติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวาง         
ที่ศูนยราชการอําเภอหลมสัก ที่ทางนายกจะไดไปติดต้ัง ถาสภาแหงน้ีเห็นชอบก็จะเปน
โครงการที่ดี มีสมาชิกทานใดสงสัยไหมครับ คอย ๆ ตรวจสอบดูนะครับ ญัตติที่ทางฝาย
บริหารเสนอ หลังจากที่เราพิจารณาแลว ถาเราเห็นชอบก็จะไปพิจารณาในวาระสอง และ
วาระสาม เพ่ือที่จะนําไปปฏิบัติกับพี่นองประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ ตามความ
ตั้งใจของพวกเราและก็ฝายบริหารนะครับ ที่จะดูแลพี่นองประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ 
ใหมีความอยูดีกินดีอยางที่สุด มีทานไหนสงสัยอะไร เชิญนะครับ ....ไมมีนะครับ ถาไมมี
ผมจะขอมตินะครับ ถาสมาชิกไมมีขอสงสัยที่จะสอบถามเกี่ยวกับญัตติที่นายกเสนอให 

 

/สมาชิกได... 
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สมาชิกไดพิจาณาผมขออนุญาตขอมติจากสมาชิกนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบกับราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทานใดเห็นชอบยกมือดวยครับ ...เปนเอกฉันทนะครับ  

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ  
 

ประธานในที่ประชุมฯ  สรุปวาสมาชิกเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวาระที่ 1 
เรียบรอยแลว หลังจากที่สมาชิกรับหลักการแลวคณะกรรมการแปรญัตติเราจะให
คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมซึ่งเราไดเลือกไวในการประชุมสามัญ  มีทานเกรียงศักด์ิ 
พิชิตกวิน เปนประธาน  ทานจันทนา วัฒนกิตานนท  ทานนิภา เจนจบธรรม ทานพงษพันธ 
วิภาจักษณกุล  ทานวสันต  ทองมีแสง ทานชํานาญ มีวันเนือง ทานธัชพล ดวงพัตรา เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกทานใดจะเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ .....ถาไมมี ก็ขอ
ประกาศวาคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม ซึ่ งผมไดอ านรายนามไปแลว เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ตอไปใหสมาชิกไดเสนอกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ เรียน 
เชิญทานธัชพล ดวงพัตราครับ 

 

นายธัชพล ดวงพัตรา  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกทุกทาน ธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.   
อําเภอเมือง เขต 3  ผมขออนุญาตกําหนดระยะเวลาแปรญัตติวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 
2553 ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 12.00น.      
ขอบคุณครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ทานธัชพล เสนอต้ังแตเวลา 12.00 น. วันท่ี 13 กันยายน 2553 ถึง 12.00 น. 
ของวันท่ี 14 กันยายน 2553 มีสมาชิกทานอื่น เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ....ถาไมมี ก็ตามน้ี
นะครับ เสนอคําแปรญัตติไดตั้งแต 12.00 น.วันน้ี ถึง 12.00 น. วันพรุงน้ี แลวก็สถานท่ี     
ที่จะรับแปรญัตติ สมาชิกครับ สถานที่ที่จะรับเรื่องแปรญัตติ 

 

นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.
อําเภอเมือง เขต 3 สถานท่ีจะใหสมาชิกยื่นแปรญัตติขออนุญาตเปนท่ีหองประชุมชั้น 2 
อาคารหลังเกานะครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ตั้งแตเวลา 12.00 น. วันน้ี จนถึง 12.00 น. วันพรุงน้ี ใหยื่นแปรญัตติไดที่หอง
ประชุมเล็กชั้น 2 อาคารหลังเกา คือตึกขางหนา สมาชิกทานใดที่มีความประสงคที่จะยื่น
แปรญัตติเรียนเชิญไดนะครับ  ระเบียบวาระที่ 3  ขอ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดตั้งจายเปนรายการใหม เชิญฝายบริหารแถลงญัตติตอสภา 
เรียนเชิญครับ 

/รองปลัด... 
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รองปลัด อบจ.พช.    กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณที่เคารพและ 
(นางนฤมล วรกมล) ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางนฤมล  วรกมล  รองปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดเพชรบูรณ ไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   
ใหแถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด  เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อไปตั้งจาย      
เปนรายการใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนการดําเนินการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ทักษะการเรียนรูตามวัยของเด็ก ประกอบกับนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณที่ประกาศใหป 
พ.ศ.2554 เปนปทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ แตเน่ืองจากองคการบริหารสวนจงหวัด
เพชรบูรณไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว  จึงขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม รายละเอียดดังน้ี 
โอนลด  จํานวน 6,035,200.- บาท แยกเปน 
1.โอนลดจากกองการศกึษาฯ  จาํนวน 1,280,000.- บาท  

       หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5 โครงการ  งบประมาณ  1,280,000.- บาท  
   รายละเอียดดังน้ี 

1.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  คาพิมพปก เย็บเลมเอกสารตาง ๆ 
ในภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขอโอนลด 30,000.- บาท   

2. ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน คาใชจายในการบํารุงรักษา 
ซอมแซมยานพาหนะและขนสง  ขอโอนลด 20,000.- บาท   

3.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาใชจายเกี่ยวกับการรับรอง 
งานพิธีการ งานราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา ขอโอนลด  80,000.- บาท   

4.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ประเพณีทองถิ่นและงานเทศกาลตาง ๆ  ในเขตจังหวัดเพชรบูรณขอโอนลด  950,000.- บาท 
 5.ประเภทวัสดุกีฬา  ขอโอนลด 200,000.-  บาท 

                                         2. ขอโอนลดจากกองคลัง จํานวน 2,466,000 บาท  แยกเปน 
   2.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1โครงการ งบประมาณ 980,000.- บาท 
     1.ประเภทเงินเดือนขาราชการ  ขอโอนลด  980,000.- บาท 
   2.2  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 9 โครงการ งบประมาณ 1,486,000.- บาท 

     1. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ขอโอนลด  79,000.- บาท 
     2. ประเภทคาตอบแทนพิเศษ             ขอโอนลด  14,000.- บาท 

3. ประเภทคาเชาบาน                        ขอโอนลด  53,000.- บาท 
4. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ขอโอนลด 495,000.- บาท 

/5.ประเภท... 
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5. ประเภทคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ขอโอนลด   13,000.- บาท 
     6. ประเภทเงินบําเหน็จลูกจางประจํา              ขอโอนลด 550,000.- บาท 

7. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวด
อื่น ๆ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ขอโอนลด 200,000.- บาท 

8. ประเภทวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น      ขอโอนลด    72,000.- บาท 
9. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร              ขอโอนลด   10,000.- บาท 

3. ขอโอนลดจากกองกิจการสภาฯ จํานวน 254,000.- บาท  แยกเปน 
    หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  2 โครงการ งบประมาณ  254,000.- บาท 
     1. ประเภทเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ขอโอนลด 230,000.- บาท 

2. ประเภทเงินประจําตําแหนง                      ขอโอนลด  24,000.- บาท 
                                         4. ขอโอนลดจากกองแผนและงบประมาณ จํานวน 2,035,200.- บาท  แยกเปน 

   4.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1 โครงการ งบประมาณ 707,000.- บาท 
        1.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  คาใชจายตามโครงการบูรณาการ   
   ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2553 ขอโอนลด    
   707,000.- บาท 
   4.2 หมวดเงินอุดหนุน  1 โครงการ งบประมาณ 1,293,000.- บาท 

            1.ประเภทอุดหนุนสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือเปนคาใชจาย 
   ตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบานป 2553 ขอโอนลด 1,293,000.- บาท   
    4.3 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 1 โครงการ งบประมาณ 35,200.- บาท 
         1. โครงการขุดลอกคลองประดู หมูที่ 5 บานทุงใหญ ตาํบลทาโรง อําเภอ 
    วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ  ขอโอนลด 35,200.- บาท 

   รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น  6,035,200.- บาท 
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 6,035,200.- บาท   
   รายละเอียด ดังน้ี 
   2.1 กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 2 โครงการ  
   งบประมาณ 4,000,000.- บาท แยกเปนหมวดคาคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   
   ตั้งไวรวม  4,000,000 .- บาท   คาครุภัณฑ  ตั้งไวรวม  4,000,000.- บาท  
    1. ประเภทครุภัณฑกีฬา  ตั้งไว  2,000,000.- บาท   เพ่ือจายเปน 

   1.1 คาจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง ตั้งไว 2,000,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดต้ัง รวมลานคอนกรีตปูทับ
ดวยยางกันกระแทก เพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชน ติดตั้งบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร
หนองนารี หมู 5 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณรายละเอียดตามขอกําหนด
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งตามราคาทองถิ่น เน่ืองจากครุภัณฑที่ตองการ 

 

                    /ไมมีกําหนด... 
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    ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน 
สรางความเขมแของชุมชน งานสงเสริมสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน (00252) 

2.ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ ตั้งไว  2,000,000.- บาท เพ่ือจายเปน 
        2.1 คาจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน  พรอมติดต้ัง  ตั้งไว 
    2,000,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลนพรอม ติดต้ัง 

รวมลานคอนกรีต ตามโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรูตามวัยของเด็ก 
ติดต้ังบริเวณอุทยานวิทยาศาสตรหนองนารี หมู 5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
รายละเอียดตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งตามราคาทองถิ่น  
เน่ืองจากครุภัณฑที่ตองการไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
   2.2 กองแผนและงบประมาณ ขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม  
         จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,035,200.- บาท แยกเปน 
- หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1 โครงการ จํานวน 2,000,000 บาท 

      1.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  คาใชจายตามโครงการ 
รักกันท่ีภูทับเบิก เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริม ประชาสัมพันธ       
การทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ และสนับสนุนนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ ที่กําหนด 
ใหป พ.ศ. 2554 เปนปทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ โดยจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน 
คาจางเหมาบริษัทเอกชนจัดทํากิจกรรมสงเสริม ประชาสัมพันธการทองเที่ยว คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาจัดการประชุม งานแถลง
ขาว และคาใชจ ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของในการปฏิบัติ งาน ตั้ งไว 2,000,000.- บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (00264) 
- หมวดคาคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไวรวม  35,200.- บาท 
   คาครุภัณฑ  ตั้งไวรวม  35,200.- บาท   

1.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ ตั้งไว  35,200.-บาท   เพ่ือจายเปน 
        1.1 คาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF/FM ตั้งไว 35,200.- บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือกําลังสง 4  วัตต  

   จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 4,400.- บาท สําหรับใชปฏิบัติงานติดตอสื่อสาร การประสานงาน 
ตามภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ป 2553 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและ
วิชาการ (00112) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอน และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ 
 

/ของสภา... 
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ของสภาทองถิ่นจึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณฝายบริหารโดยทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ได
ชี้แจงและแถลงญัตติตอสภาแหงน้ีแลววา ขอโอนลดงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 สมาชิกทานใดสงสัยอะไรไหมครับ ในการแถลงญัตติของฝายบริหารเมื่อสักครู
เอกสารที่แจกไป ทานสมาชิกดูนะครับวาสงสัยอะไร สามารถสอบถามไดนะครับ หลังจาก
สอบถามแลว ผมจะขอมติวาอนุมัติหรือไม เชิญทานสมาชิกสอบถามสภาแหงน้ีไดเลย    
นะครับ เรียนเชิญทานเสวกนะครับ 

 

นายเสวก ศรลัมพ   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกที่รักทุกทานครับ ฝายบริหาร
ขาราชการ ตามที่ทานรองปลัดฯ กลาวเสนอขอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ตามขอบัญญัติไดทําไวนะครับ กระผมฟงแลวและไดดูตามรายละเอียดน้ีก็ถือวาถูกตอง
และเห็นดีดวยนะครับ เพ่ือไมใหเปนการยืดเยื้อ การประชุมจะไดเสร็จอยางรวดเร็วครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานเสวก ศรลัมพ ทานเสวกไดเห็นดวยนะครับ ตามที่ฝายบริหารได
แถลงญัตติ มีสมาชิกทานอื่นสงสัยอะไรสอบถามอะไรไหมครับ เรียนเชิญทานนิภาครับ 

 

นางนิภา เจนจบธรรม  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันนิภา เจนจบธรรม  
สมาชิกสภาเขต 2 อ.หนองไผ ดิฉันเห็นชอบดวยกับสนามเด็กเลน ถา อบจ.ไมมี
งบประมาณไปสงเสริมตรงนี้ สนามเด็กเลนแตละโรงเรียนที่มีมาตรฐานจะไมคอยมี ก็ขอให
ทานนายกดูแลตรงนี้ คิดวาเปนโครงการที่ดีมากคะ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานนิภาท่ีไดใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ และชมวาดีนะครับ และขอให
สนับสนุนทุกโรงเรียน มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ เรียนเชิญทานธัชพลครับ 

 

นายธัชพล ดวงพัตรา  ทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ.อําเภอ
เมือง จากโครงการที่ 9 การติดตั้งหอกระจายขาวไรสายในอําเภอชนแดน ซึ่งทําให
ประชาชนมีความรูเรื่องขอมูลขาวสาร และทันตอเหตุการณของราชการ รูสึกวาเปน
โครงการที่ดีและเห็นวาจัดทํามาหลายโครงการแลว ขออนุญาตสนับสนุนดวยครับ ขอบคุณ
ครับ  

 
ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณคุณธัชพล ที่ลุกขึ้นใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น เรียนเชิญทานเสวกครับ 
 

นายเสวก ศรลัมพ  กราบเรียนทานประธานสภา กระผมเสวก ศรลัมพ สจ.เขตอําเภอหลมสัก       
ผมวาเรื่องของตัวแมขายเม่ือครบหมดแลว สําหรับจุดตาง ๆ ที่ผมเคยขอไวให 2 ตําบล 
ตําบลปากดุก และตําบลปากชองดวย หากตัวแมครบหมดแลว ก็ขอลูกขายสักประมาณ 

 

/7-8 จุด... 
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7-8 จุด ซึ่งตรงนี้ก็ฝากไวครับ ถือวาผมพูดในสภาวันน้ี เพ่ือใหเปนหลักฐานยืนยันวา 
กระผมไดตามตลอด ก็อยากไดคํารับรองจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ดวยครับ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ   เรียนเชิญทานนายกครับ 
 

นายก อบจ.พช.  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกครับ จริง ๆ แลวอันน้ีมันคนละญัตติ   
นะครับทานเสวก ที่จริงเราพิจารณาญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณ แตเด๋ียวผมจะ
อธิบายในวาระอื่น ๆ ก็แลวกันนะครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานนายกนะครับ สงสัยทานเสวกจะหลงญัตติ อันน้ันเอาไวระเบียบ  
วาระอื่น ๆ นะครับ มีสมาชิกทานไหนสงสัยอะไรอีกไหมครับ ในการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปตั้งจายเปนรายการใหม...ถาไมมีผมจะขอมติ         
ในที่ประชุมแหงน้ีนะครับวา จะอนุมัติ หรือไมอนุมัติ ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอมา    
สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ไปตั้งจายเปนรายการใหม    
ทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือดวยครับ...เปนเอกฉันทนะครับ  

 

มติที่ประชุม: อนุมัติ 
 

 ขอประกาศวา สภาแหงน้ีอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม เรียบรอยแลว ขอบคุณทานสมาชิกนะครับ ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  
เพ่ือทราบ ขอ 4.1 ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554 – 2556 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบูรณ เชิญฝายบริหารรายงานครับ เชิญทานรองอภิวุฒิครับ 

 

รองนายก อบจ.พช.คนที่ 2   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ดวยองคการบริหาร 
(นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ) สวนจังหวัดเพชรบูรณ  ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนและใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน โดยไดนําปญหาและความ
ตองการของประชาชนที่ไดจากการจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งจากการรองขอขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนราชการ
ตางๆ และจากการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน จึงสรุปเปนภาพรวม  ดังน้ี แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2554-2556) แยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร และสรุปแผนงาน/โครงการ
เฉพาะป 2554  ดังตอไปนี้  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 
96,184,300.- บาท  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
/การกีฬา... 
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การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 37,595,200.- บาท  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว จํานวน 11 

โครงการ งบประมาณ 16,980,000.- บาท       
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม       

จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,200,000.- บาท  
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จํานวน 100 โครงการ งบประมาณ 

50,371,780.- บาท  
รวมทั้งสิ้น จํานวน 246  โครงการ งบประมาณ 204,331,280.- บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 24  ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลวและ
นําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภาทองถิ่นทราบ โดยแผนพัฒนาสามปดังกลาว จะนํามาเปน
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณฯตอไป รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 - 
2556)  ที่ไดแจกใหทานสมาชิกฯทุกทานแลว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ทางฝายบริหารก็ไดรายงานแผนพัฒนาสามป พ .ศ. 2554 – พ .ศ. 2556        
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ใหกับสมาชิกไดรับทราบแลวเกือบทั้งหมด           
ก็ มีทั้ งสิ้น 246 โครงการ  มีทั้ งหมด 5 ยุทธศาสตรดวยกัน ตองใชงบประมาณ 
204,331,280.- บาท น่ีก็เปนแผนสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณของเรา 
ซึ่งจะไดดูแลพี่นองประชาชนในคราวตอไป ก็ขอบพระคุณฝายบริหารนะครับที่ไดแจง   
แผนสามปใหกับสมาชิกและผู เขารวมประชุมไดรับทราบ ตอไปขอ 4.2 รายงาน
คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เชิญเลขานุการคณะกรรมการ
รายงานทีละคณะนะครับ เชิญคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียนเชิญ
ครับ 

 

นางสาวธัญญารัตน เดชะปยะมิตร  เรียนท านประธานสภาที่ เคารพ  และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ  ตามที่
คณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณ   ประกอบดวย   1. นายเกรียงศักด์ิ   พิชิตกวิน  ประธานกรรมการ  
2. นายวรโชติ  สุคนธขจร กรรมการ  3. นางนิภา เจนจบธรรม กรรมการ 4. นายธัชพล
ดวงพัตรา กรรมการ 5. นางสาวธัญญารัตน เดชะปยะมิตร กรรมการ 6. นางสาวอภิรดี   
พรพฤฒิพันธุ กรรมการ 7. นางสุภาวดี เพ็งธงชัย เลขานุการฯ ซึ่งไดรับมอบหมายจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่อันอยูในกิจการของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  เพ่ือพิจารณาสนับสนุน พัฒนา สงเสริมกิจกรรม
ดานการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 104  คณะกรรมการสภาทองถิ่น  มีหนาท่ีกระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น  แลวรายงานตอ 
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สภาทองถิ่นดิฉันนางสาวธัญญารัตน เดชะปยะมิตร ตําแหนงกรรมการในฐานะที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการฯ  ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ  ดังน้ี            
1. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน 1 ครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เม่ือวันที่ 6   
กันยายน 2553 สรุปสาระสําคัญดังน้ี  เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณโครงการจัดหาหนังสือเสริมหลักสูตรแกโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ  ดังนี้    
 1)  โรงเรียนท่ีมีจํานวนเด็กนักเรียนมากกวา 100 คนขึ้นไปไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจํานวน 100,000.- บาท   
 2) โรงเรียนที่มีจํานวน เด็กนักเรียนตั้งแต 50 -100 คน  ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจํานวน 70,000.- บาท   
 3) โรงเรียนที่ มีจํานวนเด็กนักเรียนนอยกวา 50 คน ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจํานวน 50,000.- บาท  
 4) สําหรับโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกลาวขางตนน้ี 
ไปแลว จะไมไดรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก           
2. ประชุมในสมัยประชุม ไมมี จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ มาเพื่อทราบ  
 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณทานสจ.ธัญญารัตน ซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีนอกสมัยประชุม และไดรายงาน
ผลการประชุมของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหกับสภาและผูเขารวม
ประชุมรับทราบ ตอไปเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

 

นางสาวพิมพพร พรพฤฒิพันธุ  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการ       
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ประกอบดวย 1. นายเสวก ศรลัมพ           
ประธานกรรมการ 2. นายชํานาญ  มีวันเนือง  กรรมการ 3. นางสาวจิราพร เทืองนอย           
กรรมการ 4. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ กรรมการ 5.นายเอกชัย อาสมาน            
กรรมการ 6. นายสมคิด รินนาศักด์ิ กรรมการ 7. นางสาวพิมพพร พรพฤฒิพันธุ      
เลขานุการฯ ซึ่ งไดรับมอบหมายจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ             
ใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอันอยูในกิจการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ ในการตรวจสอบความถูกตองของรางบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เพ่ือนํา              
เสนอใหที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 33  และขอ 104  คณะกรรมการสภา
ทองถิ่น  มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภา
ทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น  ดิฉันนางสาวพิมพพร พรพฤฒิพันธุ ตําแหนง          
เลขานุการฯ ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการฯ  ดังน้ี     
1. ประชุมนอกสมัยประชุม   จํานวน  1  ครั้ง  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2553  เม่ือวันที่  
2  กันยายน  2553  เรื่อง  ตรวจรายงานการประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
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เพชรบูรณ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 9 และวันที่ 11 สิงหาคม 2553   
คณะกรรมการไดตรวจสอบ แกไข เพ่ือใหเกิดความสมบูรณ และใหความเห็นชอบตามที่
ฝายการประชุม กองกิจการสภาฯ นําเสนอ  
2. ประชุมในสมัยประชุม ไมมี จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ มาเพื่อทราบ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานพิมพพรในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก็ไดรายงานผลการทํางานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหสภาแหงน้ีได
รั บทราบ  ระ เบี ยบวาระที่  4  ข อ  4 .3  เ รื่ อ ง  แนวทางการปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่นใหทางผูอํานวยการกองกิจการ
สภาฯ รายงานใหสภาไดทราบเรียนเชิญครับ 
 

ผอ.กองกิจการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายบรรเทิง 
(นายบรรเทิง  สิงหสถิตย) สิงหสถิตย ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ ขออนุญาตสรุปประเด็นหนังสือหารือ         

แนวทางการปฏิบัติของระเบียบมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น       
พ.ศ. 2547 ซึ่งมี 4 กรณีดวยกัน ขออนุญาตทานเปดหนังสือดูหนาท่ี 1 จะมี 4 ประเด็น
ดวยกัน ประเด็นที่ 1 การพนจากหนาที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ เปนหนังสือหารือ   
ขอเทศบาลตําบลปะลุลูน้ัน ผมขออนุญาตอานสรุป เปนประเด็นเดียวกับที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดตอบขอหารือจังหวัดตรังใหทราบ เปนหนังสือที่ งท.0804.3/274 ลงวันท่ี 
3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เรื่องการหารือ การพนจากหนาท่ีของคณะกรรมการ แปรญัตติราง
พระราชบัญญัติรายละเอียดเปดไปหนา 4 ผมจะขออนุญาตสรุปประเด็นขอหารือเลย 
นะครับ กรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา ตามขอ 105 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ได
กําหนดใหสภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนเกี่ยวกับกิจการในหนาท่ี
ของสภาทองถิ่น ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติดวยและขอ 108 กําหนด
วา เม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณาใหประธานสภาทองถิ่นสงญัตติ
น้ันไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่น ซึ่งมีหนาท่ีตรงกับญัตติ หรือสมควรจะพิจารณาญัตติ
น้ัน และขอ 49 วรรค 1 ไดกําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการ
แลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงราง
ขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย กรณี
ขอหารือของจังหวัดตรัง ปรากฏขอเท็จจริงว า สภาเทศบาลวังวิ เศษไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ ร า งพระราชบัญญัติต ามข อ  105  ( 3 )  แห ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ   การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ในคราวประชุม
สภาเทศบาลครั้งแรกไวเปนการประจําจนกวาจะครบวาระของสภาเทศบาล และปฏิบัติ
หนาท่ีไปจนกวาสมาชิกของสภาเทศบาล 
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ของผูน้ันจะสิ้นสุดลง จึงตองถือวาคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติที่สภาเทศบาล
ตําบลวังวิเศษ แตงตั้งไวดังกลาวมีหนาท่ีตองพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติตางๆ เม่ือ
ประธานสภาเทศบาลตําบลวังวิเศษสงใหพิจารณา ตามในขอ 49 และ 108 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2517 และกรรมการแปร
ญัตติชุดน้ี จะพนจากหนาท่ีเม่ือสภาเทศบาลตําบลวังวิเศษเลือกคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติขึ้นใหม หรือมีมติใหพนจากตําแหนง หรือกรณีมีกรรมการขอลาออก โดยยื่น
หนังสือลาออกตอประธานสภาเทศบาล หรือตาย หรือสมาชิกสภาพของสภาเทศบาลตําบล
วังวิเศษเปนกรรมการสิ้นสุดลงตามในขอ 106 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ.2547 ครับ ประเด็นที่ 2 กรณีการเลือกคณะกรรมการ
สภาทองถิ่นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติของ
เทศบาลตําบลปะลุลู ตามขอ 107 วรรคสองแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมพ.ศ. 2547 กําหนดใหนําวิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับกับการ
เลือกกรรมการสภาทองถิ่นโดยอนุโลม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 ซึ่งไดเคย          
ใหความเห็นไว ในการพิจารณาเรื่อง เสร็จที่ 155/2550 เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ ซึ่งกําหนดใหนําวิธีการ
เลือกตามขอ 12 มาชวยบังคับโดยอนุโลมเชนเดียวกัน  ก็สรุปไดวาตามขอ 12 แหง
ระเบียบฉบับดังกลาว ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑการเลือกรองประธาน     
สภาทองถิ่นไว กลาวคือใหประธานสภาจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นเทากับ
จํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยใหเลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หน่ึงกอนแลว        
จึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไป ซึ่งหมายถึงวาจะเลือกรองประธานสภา
ทองถิ่นใหแลวเสร็จไปทีละคน จนไดจํานวนครบตามจํานวนที่กําหนด ดังน้ันการเลือก
กรรมการสภาทองถิ่นจึงตองใชวิธีการเลือกใหแลวเสร็จไปทีละคนจนกวาจะครบจํานวน
ตามที่สภาทองถิ่นกําหนดจะใชวิธีการเลือกครั้งเดียวครบทั้งจํานวนตามที่สภาทองถิ่น
กําหนดไมได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสภาเทศบาลตําบลปะลุลู ไดดําเนินการเลือก
กรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติและคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งเดียวพรอมกันท้ัง 4 คน มิไดเลือกใหแลวเสร็จไปทีละคน จึงเปนการปฏิบัติ   
ที่ไมชอบตามขอ 107 วรรคสอง ประกอบกับขอ 12 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ครับ ที่คือกรณีที่ 2 นะครับ ประเด็นที่ 3 
กรณีการกําหนดสมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาลตําบลปะลุลู ตามมาตราที่ 24 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 กําหนดไววา 
ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย อันน้ีเปนของเทศบาลนะครับ สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด ดังน้ันสภาเทศบาล   
จึงไมอาจกําหนดสมัยประชุมสามัญ ใหนอยกวาหรือเกินกวา 4 สมัยได แมจะมี         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม เพราะเหตุครบวาระของสภาหรือยุบสภาก็ตาม 
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 แตอาจกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญใหมไดดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาสภาเทศบาลปะลุลูที่ไดรับเลือกต้ังใหมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป   
พ.ศ.2551 ไวจํานวน 4 สมัย ทั้งที่ไดมีการประชุมสภาเทศบาลปะลุลูสมัยสามัญประจําป 
พ.ศ. 2511 โดยสภาเทศบาลชุดเดิมกอนถึงคราวออกตามวาระไปแลวจึงเปนการกําหนด
สมัยประชุมสามัญที่เกินกวาที่กําหนดไว จึงเปนการไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา      
ขอ 24 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ. 2546 ครับ 
ประเด็นที่ 4 กรณีการเลือกและนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลปะลุลูสมัยสามัญประจําป 
พ.ศ. 2551 สมัยท่ีหน่ึง เพื่อใหนายกเทศมนตรี ตําบลปะลุลู แถลงนโยบายเมื่อวันท่ี 9 
มิถุนายน พ.ศ.2551 ภายหลังการประชุมสภาเทศบาลตําบลปะลุลูครั้งแรก โดยมิไดทําเปน
หนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาลปะลุลู และมีระยะเวลาการแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลปะลุลู 
ทราบ การประชุมไมนอยกวา 3 วันน้ัน เห็นวาตามขอ 20 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 กําหนดไววานอกจากการประชุมสภา
ทองถิ่นครั้งแรกตามขอ 6 แลว การประชุมสภาทองถิ่น  มี 2 ประเภทคือ 1. การประชุม
สามัญ 2. การประชุมวิสามัญ และตามขอ 22 กําหนดไววาการเรียกประชุมสภาทองถิ่น
ตามขอ 20 ใหประธานสภาทองถิ่นแจงเปนหนังสือใหสภาทองถิ่นทราบลวงหนาพรอมติด
ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนกําหนดวันเปดสมัย
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจงกําหนดเปดสมัยประชุม 
และปดประกาศนอยกวาน้ันก็ไดแตไมใหนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัย
ประชุม โดยใหระบุเหตุผลอันรีบดวนในหนังสือน้ันดวย และตามขอ 23 กําหนดไววา การ
นัดประชุมในระหวางสมัยประชุมน้ันดวย และตามขอ 23 กําหนดไววาการนัดประชุมใน
ระหวางสมัยประชุมน้ัน ใหทําเปนหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาทองถิ่นก็ได แตถา
บอกนัดในที่ประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่ไมมาประชุมในเวลานั้นใหทราบ
ลวงหนาดวย โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน แตถาเปน
การประชุมอันรีบดวนจะนัดนอยกวาน้ันก็ได โดยใหประธานสภาทองถิ่นแจงเหตุอันรีบดวน
ไวในหนังสือนัดประชุม และแจงใหที่ประชุมสภาทองถิ่นทราบดวย การประชุมสภาทองถิ่น
ไมมีการนัดประชุม ไมใหถือวาเปนการประชุมของสภาทองถิ่น ดังน้ันการเรียกประชุมและ       
นัดประชุมของสภาเทศบาลสมัยสามัญ ตองปฏิบัติใหเปนตามหลักเกณฑดังกลาว        
เม่ือขอเท็จจริงตามที่จังหวัดนราธิวาสหารือ ปรากฏวาประธานสภาเทศบาลตําบลปะลุลู    
ไดเรียกประชุม และนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลปะลุลู สมัยสามัญในวันท่ี 9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 ภายหลังการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก โดยไมทําการเรียกประชุม และ      
นัดประชุมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในขอ 22 และขอ 23 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่ง     
ตามวรรค 2 ของขอ 23 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว กําหนดให       
การประชุมสภาทองถิ่นท่ีไมไดมีการนัดประชุมไมใหถือวาเปนการประชุมสภาทองถิ่น 
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ดังน้ันการประชุมสภาทองถิ่น ดังน้ันการประชุมสมัยสามัญของสภาเทศบาลตําบลปะลุลู
ครั้งดังกลาว จึงเปนการประชุมท่ีไมชอบดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมพ.ศ. 2547 จังหวัดนราธิวาสจึงแนะนําใหประธานสภาตําบลปะลุลู ใหเรียก
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายใหม น้ีคือระเบียบที่แจงใหทราบ
ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ ไดรายงานเกี่ยวกับขอกฎหมายในการ
แตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ก็ดีและในการเรียกประชุมของสภาก็ดี ใหกับสมาชิกไดรับ
ทราบ ซึ่งของเราในการเรียกประชุมเราก็ปฏิบัติตามระเบียบอยูแลว ก็แจงใหสมาชิกไดรับ
ทราบนะครับ เขาสู ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ อันดับแรกขอนัดวันประชุมวาระที่สอง
และวาระที่สาม เชิญทานสมาชิกหารือกัน เชิญทานจําเริญครับ 

 

นายจําเริญ สุวรรณี  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมจําเริญ  สุวรรณี เขต 1 อําเภอ 
ศรีเทพ ผมขอเสนอการประชุมวาระสองสามนั้นคือ วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 
10.00 น. ครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ทานจําเริญเสนอวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. มีสมาชิกทานใด
เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ...ถาไมมีก็ขอนัดประชุมวาระสอง วาระสาม ในวันที่ 17 
กันยายน เวลา 10.00 น. เปนตนไป มีสมาชิกทานใดจะเสนอในระเบียบวาระอื่น ๆ เรียน
เชิญทานนายกครับ 

 

นายก อบจ.พช.  เรื่องที่ทานเสวกพูด คือเรื่องลูกขายของหอกระจายขาวไรสายอัตโนมัติ ซึ่งตาม
นโยบายที่ผมไดเรียนใหสภาทราบไปครั้งหนึ่งแลววา หลังจากที่เราทําแมขายและลูกขายให
ทุกอบต.แลว เราก็ใหสจ.รวบรวมสิ่งที่เขาขอมา ผมเชื่อวาคงมีหลายที่ ที่เขาขาดลูกขาย 
ที่มันยังไมพอเพียง แตวันน้ีมันก็มีสํารวจตกหลนไปอยูหลายอบต. ที่ยังไมไดแมขายพรอม
ลูกขายอยางเชน อบต.นาปา เทศบาลนางั่ว อบต.ทายดง และอบต.ชนแดน ไดจัดสรร
งบประมาณใหในป 54 ไปแลว 2 แหง คืออบต.นาปา กับเทศบาลนางั่ว มาจายในงบ
เพิ่มเติมครั้งน้ี อบต.ทายดงกับอบต.ชนแดน ก็คิดวาครั้งน้ีคงจะครบทุกอบต.แลว แลวเรา
จะไปสํารวจครั้งตอไปวา ลูกขายตรงไหนที่ไมพอ เพราะที่เราใหไปครั้งแรกมันเปนหมูบาน
ละลูก หมายถึงตัวลูกขายหมูบานละลูก แตมันก็มีปญหาวาบางหมูบานอาจแยกเปน  
3 กลุม แลวก็มีระยะหางกัน อาจจะทําใหไดยินเสียงไมทั่วถึงนะครับ ฉะน้ันในคราวตอไป 
ผมก็ไดรวบรวมอบต.ที่มีความเดือดรอนในเรื่องน้ีไวที่กองแผนและงบประมาณแลว ก็คง
จะไดมีพิจารณากันในคราวประชุมงบประมาณครั้งตอไป ก็จะจัดการใหเรียบรอย ขอบคุณ
มากครับ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณทานนายกก็ไดชี้แจงใหรับทราบ เกี่ยวกับเครือขายของหอกระจายขาว 
ไรสายท่ีสมาชิกหลายทานสงสัย ขอเชิญทานสุภาวดีครับ 

    /นางสุภาวดี... 



 22 
 

นางสุภาวดี เพ็งธงชัย  กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันสุภาวดี เพ็งธงชัย ส.อบจ.เขตอําเภอหลมเกา
ดิฉันมีเรื่องที่จะกราบเรียนตอสภาเรื่องการทองเที่ยว ซึ่งทานนายกไดเห็นดวยวา เราควรจะ
จัดงานทองเที่ยว เพ่ือสนองนโยบายทานผูวาฯ ในเรื่องของการทองเที่ยวดิฉันไดฟงจาก    
ผูวาฯ ดําริวาทานอยากใหมี 1 เดือน 1 อําเภอ ดิฉันวานาจะเปนไปไมคอยได เพราะวามัน
กระชั้นชิด ดิฉันก็นําเรียนทานนายกไปวา เรานาจะทําในเรื่องการทองเที่ยว เพื่อสนอง
นโยบายของทานผูวาฯ ก็ได เรียนทาน และก็ไดจัดทํา ท่ีมองเห็นท่ีอําเภอหลมเกา          
บนภูทับเบิก เพราะวาบนภูทับเบิกเปนสถานที่ ที่นักทองเที่ยวมามากแตเรายังไมมี       
การประชาสัมพันธ ดิฉันไดปรึกษากับทานผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ        
ทานนายกและทานรองปลัดฯ วาเราอยากทําตรงนี้ ทีน้ีวาพอทานนายกอนุมัติโครงการมา
เรียบรอย อนุมัติงบประมาณ ดิฉันไดไปกราบเรียนกับทานผูวาฯ เรียบรอยแลวคะ        
เหลือแตขั้นตอนที่ทานผูวาฯ วาจะเรียกประชุมกับ ททท. ดิฉันเห็นวางานชิ้นน้ีเปนหนาตา
ของจังหวัด เพราะเราจะทําเปนภาพรวมของจังหวัด ดิฉันก็เรียนทานนายก วาดิฉันอยากจะ
ทําโครงการวิวาหเหนือเมฆบนภูทับเบิก ฟงดูแลวจะมองภาพวาเกินไปหรือเปลา แตจริง ๆ 
แลวไมเกินไป เพราะวาเมฆลอยอยูต่ํากวาภูทับเบิก โครงการนี้ เปนโครงการที่เพ่ิงคิดกัน
และไดงบประมาณจัดทํา โดยทานผูวาเห็นชอบดวย ก็เลยอยากนําเรียนใหทานสมาชิกทุก
ทานไดแสดงความคิดเห็นแลวชวยกัน เพราะวาดิฉันไมสามารถทํางานน้ีไดแตเพียงผูเดียว
อยากใหสมาชิกชวยกันและก็คิดวาถาเราทํางานโครงการเกี่ยวกับการทองเที่ยวชุดน้ีแลว 
ผลประโยชนที่ไดรับดานเศรษฐกิจ ตั้งแตตนจังหวัดมายันดิฉันอยูปลายจังหวัด ก็คิดวา
นาจะดูดี เลยอยากใหทางสมาชิกทุกทานชวยกันแสดงความคิดเห็น เพราะวาดิฉันไดนํา
เรียนไป ซึ่งตอนนี้เราให organize มาจัดทํา กําลังดําเนินการเรื่องของแผนโปสเตอร ถา
ทานใดมีความคิดเห็นในสวนน้ี กรุณาออกความคิดเห็นดวย และก็ขึ้นไปทําบนน้ัน เปน
ดินแดนของชนชาวมง ดิฉันคิดวานาจะเอาภาพลักษณของชนพื้นท่ีวัฒนธรรม ประเพณี 
ของเขาขึ้นมาชวยกัน ก็ขอนําเรียนไวในสภาแหงน้ีดวยคะ ขอบคุณคะ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานสุภาวดี ที่ไดทําโครงการดี ๆ เรียนเชิญทานนายกเสริมโครงการนี้   
นิดหน่ึงครับ  

 

นายก อบจ.พช.  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกครับ โครงการนี้ถาจะทํา ก็คงจะทํา         
ในชวงตนปหนา ซึ่ งขณะน้ีผมได โอนงบประมาณ  ซึ่ ง ได เรียนปรึกษาท านผู ว าฯ           
ทานอยากใหเปน hilight  ในการประกาศปทองเที่ยวดวย ไดโอนงบประมาณในสวนของ    
เงินป 53 ที่ทานไดอนุมัติไปเมื่อสักครูน้ี  ก็อยูในระหวางการวางรูปแบบของการจัดงาน   
ถาใหทานสมาชิกออกความเห็นตอนนี้คงจะยังไมได ผมวาตองใหเตรียมรูปแบบเรียบรอย
กอน และจะมา present ใหสภาฯ ไดรับทราบวาเราควรทําแบบไหน รูปแบบจะเปน
อยางไร หนาตาจะออกมาแลวเปนอยางไร ผลสัมฤทธิ์จะไดอะไรแคไหน ตรงนั้นก็จะให 
ทุกคนมาแสดงความคิดเห็น ควรจะเปนอยางน้ัน เปนอยางน้ี ตอนนี้ก็เปนเพียงโครงการ 
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ที่เราพูดขึ้นมา แตวารูปแบบเรายังไมชัดเจน สมาชิกก็ยังจะไมเขาใจตองใหไดดูเน้ือหา ผมก็
ไดรับการ present มานิดหน่ึง หลักการและหลักเกณฑวาควรจะตองเปนแบบนั้นเปนแบบ
น้ี ในเต็ม ๆ รูปแบบ ซึ่งทานผูวาฯ ได comment ไวหลายจุดนะครับ แลวอยากให
ทานผูวาฯ ไดกรองใหเรียบรอยกอน แลวเราก็เอามาดูกันในสภาฯ วาตอนน้ีมันจบมา 95% 
แลวเปนอยางน้ี พวกเราเห็นชอบ เห็นดีดวยไหม หรือจะตองเติมอะไรตออะไรเขาไปให 
เปนภาพลักษณของจังหวัดเพชรบูรณ เพราะวาภูทับเบิกก็เคยโดงดังเต็มท่ีเม่ือตอนทานผูวา
ดิเรก ถึงฝง แลวก็เงียบหายไป ตอนนี้ถาเราจะมาบูมอีกครั้งหนึ่ง ก็จะไดภาพรวม ตั้งแต 
ศรีเทพมาถึงหลมเกา ตลอดถนนสาย 21 เพราะวาต้ังแตอําเภอศรีเทพเมืองเกา อาหารเที่ยง
สามแยกวิเชียรบุรี เปนการนําการทองเที่ยวใหโดดเดนไปเลย โดยตัวขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเองก็คงไมได คงตองใหทานผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาใหญยุทธศาสตร
ทั้งหมดในการทองเที่ยวเปนคนกําหนดหลักเกณฑ เขามาทํางานรวมกับเรา ถาเราเอา
องคกรเราเขาไปทําองคกรเดียว ผมเชื่อวามันจะไมสมบูรณเทาไหร ถาจังหวัดลงมาทํางาน
รวมกับเราดวยผมวาอยางนอยภูทับเบิกก็อาจจะบูมขึ้นมาอีกครั้ ง ซึ่ งการจะบูม 
ภูทับเบิกขึ้นมาอีก มันมีองคประกอบอีกหลายอยาง 1. ปญหาของเรื่องคนบนพื้นท่ีของ 
ภูทับเบิกเองซึ่งเปนมง วันน้ีเวลาทํางานอะไรเขาไปแลว มันไมรูวาใครจะเปนคนบริหาร ไมรู
วาใครจะเปนคนจัดการ  ไมรูวาใครจะเปนคนบริการ พื้นท่ีที่พัก สถานที่ติดตอการ
ทองเที่ยวก็ไมคอยชัดเจน เหมือนเรามีเจตนาวาเราจะไปปรับพื้นท่ีเปนจุดชมทิวทัศน จะไป       
สรางหองนํ้า ใหไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวสักประมาณ 30-40 หอง ซึ่งอบจ .  
มีความสามารถที่จะทําได แตคนท่ีจะไปดูแล มันก็เปนเรื่องที่ยุงยากพอสมควร ถาเรา     
จะปลอยใหทางทับเบิกดูแล ถาใหมงดูแลบางทีก็เปนปญหาทับซอนผลประโยชนกัน    
และขัดแยงกัน ฉะน้ันผมก็ไดนําเรียนทานผูวาฯ ไววางบประมาณในการสรางหองนํ้า    
เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวบนทับเบิก ผมเชื่อวาอบจ.เราทําได แตปญหาของคนที่จะดูแล และ
บริหารจัดการตรงนั้น ที่จะเปนวิสาหกิจชุมชน หรือจะเปนชุมชนกองทุนหมูบานของเขา 
ก็แลวแต ผมอยากใหจังหวัดเปนคนดําเนินการ ซึ่งทานผูวาฯรับปากวาทานกําลังดําเนินการ
ใหเรา สวนเรานั้นถาทุกอยางจบ มีคนดูแลมีคนจัดการ เราก็สามารถที่จะไปสรางหองนํ้า 
เพ่ือที่จะรองรับนักทองเที่ยวบนนั้นได และอีกอยางหนึ่งวันน้ีเราก็ไดเตรียมหองนํ้าเคลื่อนท่ี 
ไวประมาณ 20 หลัง สําหรับฤดูกาลทองเที่ยวปน้ี ระหวางน้ีก็กําลังประสานงานกับสมาคม
การทองเที่ยวเขาคอดวยวา ควรจะวางไวที่จุดไหนบางแลว  ใครจะเปนคนท่ีจะรับผิดชอบ
ใหเรา หรืออาจจะไปวางตามจุดท่ีนักทองเที่ยวผาน อยางเชนผานเทศบาลไหน เทศบาลนั้น
ก็จะมีจุดบริการนักทองเที่ยวบาง หรือจุดบริการนักทองเที่ยวของตํารวจทางหลวงบาง ของ
หนวยงานไหนก็แลวแต ก็จะไมมีหองน้ํา เราอาจจะใชหองนํ้าเคลื่อนท่ีของเราไปบริการได 
แตทั้งน้ีทั้งน้ันเราตองใหหนวยงานนั้น ๆ รับผิดชอบหองนํ้าของเราดวย ที่จะไปบริการให  
ในสวนนี้คงจะมีเรื่องราวอีกมากมาย ซึ่งจังหวัดเปนคนประกาศวาป 54 เปนปทองเที่ยว           
เราในฐานะที่เปนองคการบริหารสวนจังหวัด เราคงเปนฝายสนับสนุนท่ีดี และพรอมท่ีจะให 
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การสนับสนุน เพื่อท่ีจะใหจังหวัดเพชรบูรณน้ันเปนจุดสนใจที่เขาจะมาทองเที่ยวกัน       
ในปน้ี หรือปหนาป 54 ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานนายกนะครับ เรื่องทองเที่ยวของบานเราก็เปนเรื่องที่สําคัญ     
เพราะเปนหนาเปนตาของจังหวัดเพชรบูรณ ทานสมาชิกทุกทานและพี่นองทั้งจังหวัด
เพชรบูรณก็มีสวนรวมกัน องคการบริหารสวนจังหวัด เราก็จะสนับสนุนงบประมาณ    
แลวทําโครงการทองเที่ยวรวมกับจังหวัดเพชรบูรณ รวมทั้งพี่นองชาวจังหวัดเพชรบูรณ
รวมกัน เพื่อที่จะใหเพชรบูรณ เปนเมืองทองเที่ยว เปนที่ถูกใจนักทองเที่ยวทั้งประเทศ   
นะครับ มีสมาชิกทานใดจะเสนอ เชิญทานนิภาครับ 

 

นางนิภา เจนจบธรรม  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนิภา เจนจบธรรม 
เขต 2 อ.หนองไผ ขอสนับสนุนโครงการนี้ แตทราบขาวมาวาวันที่ 11 ธันวาคม 2553 
ผูประกอบการโรงแรมจะจัดคอนเสิรตใหญ เราอยากใหมีปายทุกเสนทางที่จะขึ้นเขาคอ 
เพ่ือคนที่มาดูคอนเสิรตจะไดรูขาวตรงน้ีและบอกตอ ๆ กันไป และประการสําคัญก็ตอง
ขอขอบพระคุณกองชางที่ชาวบานหมูที่ 4 ตําบลยางงาม ไดฝากขอบคุณมาวากองชางไดให
ความกรุณารีบไปสํารวจโครงการ ของเรามีอยูในแผนแตยังไมไดสํารวจ ทานผอ.กองชาง
และชางและไดไปสํารวจเรงดวนใหตรงนี้  ทานไดเล็งเห็นความเดือดรอนของประชาชนตรง
น้ี ประชาชนไดฝากขอบพระคุณทานนายกและผอ.กองชางและชางมาดวยคะ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานนิภานะครับ เปนคําชมจากชาวบาน เชิญทานธัชพลครับ 
 

นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมธัชพล ดวงพัตรา        
ส.อบจ.เขตอําเภอเมืองครับ เม่ือสักครู น้ีโครงการที่ทับเบิกเปนโครงการที่ดีมาก ๆ       
เพราะเม่ือกอนใครพูดถึงเพชรบูรณ ก็จะคิดถึงแตเขาคอ มาวันน้ีเราจะไดบูมทับเบิกกัน 
อีกรอบหนึ่ง ตามที่ทานนายกอัครเดช ทองใจสด เคยพูดบอย ๆ วาอยากจะใหมีสโลแกน
หนาวนี้ที่เพชรบูรณ ใหติดปากนักทองเที่ยวทั่วประเทศ ผมคิดวาเปนโครงการที่ดีมาก ๆ 
และก็ไดมีโอกาสไปรวมเปดปดอบรม A Nat – O Nat ที่ทางอบจ.เราไดจัดขึ้นเปน     
ครั้งที่ 4 แลว ผมคิดวาเปนโครงการที่ดีมากครับ ซึ่งทางอาจารยที่ประสานงานที่อยูราชภัฏ
ก็บอกวาจากเมื่อกอนจังหวัดเพชรบูรณเรา ระดับผลการเรียนของนักเรียนจังหวัด
เพชรบูรณ อยูในอันดับที่ 16 ซึ่งขณะนี้ขึ้นมาอยูอันดับที่ 14 ซึ่งสมาชิกหลาย ๆ ทานอาจจะ
ดีใจวาอันดับที่ 16 ของประเทศ แตจริง ๆ แลว เปนอันดับที่ 16 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
ซึ่งอยากใหทางทานนายกอัครเดช ทองใจสด ทําโครงการนี้ตอไปเรื่อย ๆ นะครับ        
และอีกเรื่องหนึ่ง เดือนพฤศจิกายน 2553 ปน้ีจะมีการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท.   
ซึ่งทางอําเภอเมืองเราเปนเจาภาพและทางโรงเรียนวังชมภูวิทยา ไดมีโอกาสรวมแขงขัน   
เปนครั้งแรก  ทางผอ.วิโรจนไดเริ่มเก็บตัวนักกีฬาและไดเริ่มฝกซอม  อยากจะขอทาง   
ฝายบริหาร โดยทานนายกอัครเดช ทองใจสด และทานสมาชิกสภาทุก ๆ ทาน ชวย 

/สนับสนุน... 
 



 25 
 

สนับสนุนและสงเสริมงบประมาณตาง ๆ ใหกับทางโรงเรียนวังชมภูวิทยาคมของเรา เพื่อใช
ในการฝกซอม โดยอยากใหทางทานผอ.วิโรจนและทานผอ.จารุพันธ ชวยประสานดวยครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานธัชพล หลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะสนับสนุนการทองเที่ยว การแขงขัน
กีฬาและการประชาสัมพันธดานตาง ๆ เชิญทานจิตราครับ 

 

นางจิตรา ปาทาน  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉันจิตรา ปาทาน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เขต 1 อําเภอหนองไผ ซึ่งเม่ือสักครูน้ี ตรงใจดิฉันพอดี เกี่ยวกับหองนํ้า
อยากจะเรียนใหทานนายกทราบวา เม่ือชวงปใหม ทุกปเพชรบูรณเปนแหลงทองเท่ียว    
ใครก็อยากจะมาเที่ยวที่เพชรบูรณ เพราะนํ้าหนาวมีอากาศเย็น อยากจะเรียนใหทราบวา   
ภูทับเบิกน้ีหนาวจริง เพราะวาดิฉันเคยไปมา อยากจะเรียนใหทานนายกและสมาชิกทราบวา
เราจะมีปญหาอยูเรื่องหนึ่ง คือเรื่องหองน้ํา จะมีหองนํ้านอยมาก และน้ําไมไหล จะมีการ 
แออัดยัดเยียดกันมาก แลวเรื่องสถานที่จอดรถ อยากบอกวาขึ้นไปแลวลงไมได  บางคน
เขาอยูชิดในนิดหน่ึงแลวเขาออกมาไมได เพราะวาจอดรถไมเปนระเบียบกัน  ตรงน้ีอยาก
ฝากทานนายกดวยนะคะ เพราะวาทานคงจะสนับสนุนดูแลตรงนี้ อยากจะใหมีคนดูแล
จัดการเหมือนกับที่ทานนายกพูด แลวมีอีกที่หน่ึง อนาคตตอไปคงจะเปนแหลงทองเที่ยว
ไดสําหรับอําเภอหนองไผ เพราะวาตอนน้ีมีเขื่อนทาลาว กําลังกอสรางอยู คิดวาถาหากเขื่อน
ทาลาวเสร็จแลวอยูตําบลวังทาดี เขตอําเภอหนองไผ ดิฉันม่ันใจวาตรงนี้จะเปนแหลง
ทองเที่ยวไดอยางดี และจะทําใหประชาชนจะไดทําการคาขายไดอยางดี และอยากใหทาง
องคการบริหารสวนจังหวัด ประชาสัมพันธดวย ถาหากเสร็จเรียบรอยแลว หวังเปนอยาง
ยิ่งวา คงจะมีประชาชนมาเที่ยวเปนอยางมากคะ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานจิตรา ไดเสนอแหลงทองเที่ยวอีกแหงก็คือเขื่อนทาลาว ถาเสร็จแลว
ชวยบอกกับทางอบจ. ดวยนะครับ จะไดชวยกันดูแล เชิญทานพงษพันธครับ  

 

นายพงษพันธ  วิภาจักษกุล  กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมพงษพันธ    
วิภาจักษณกุล จากอําเภอชนแดน ผมขอขอบพระคุณทางกองชาง และทางผูบริหาร     
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่ ได นํา เครื่องจักรไปชวยปรับถนนในเขตของ         
ตําบลบานกลวย ตําบลศาลาลาย อําเภอชนแดน ท่ีทําใหการจราจรของพี่นองของชาวอําเภอ
ชนแดนดีขึ้น เพราะเปนทางสัญจรหลักแลวเปนสภาพที่เปนลูกรังและไมคอยดี เราได
เครื่องจักรของอบจ.ไป สนับสนุนตรงนี้ทําใหเสียงตอบรับของพี่นองประชาชนดีมาก ๆ เลย
นะครับ ผมมีอีกเรื่องหนึ่ง ผมเองก็เปนหน่ึงในคณะกรรมการกีฬาและการทองเที่ยวของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ในปลายปน้ี ผมเองไดจัดกิจกรรม enduro ในเชิง
ทองเที่ยว โดยกลุมของผมเองนะครับ แลวกลุมทางจังหวัดพิษณุโลกและอีกหลายๆ   
กลุมของประเทศไทย  ก็ไดเรียกรองจัดกิจกรรม enduro ทองเที่ยวในเขตจังหวัด 

/เพชรบูรณ... 
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เพชรบูรณ ผมเองไดปรึกษากับทางทานประธานสภาขออนุญาตใชสถานที่ ที่ราชพฤกษ 
รีสอรทเปนจุดตอนรับของกิจกรรรมในครั้งน้ีนะครับ ผมเคยไปรวมงานที่ จ.สุโขทัยและ 
จ.ชัยภูมิ มีคนที่มาเท่ียวประมาณ 300-400 คัน แลวแตละคันจะมีเปนครอบครัวมาดวย 
พอแม หรือบางคนก็เอาเพื่อนสนิท คนจะเยอะมาก ทําใหเราเกิดมีรายไดในตรงนี้ อยาง
นอยคนที่มาเที่ยว หรือรถที่มาเที่ยว 1 คัน ก็จะมีครอบครัวมาหลายคน ทําใหเราเกิด
รายได ผมเองก็จัดในชื่อโครงการที่ชื่อ  “บิดทะลุเมฆ”  ผมไดประสานกับทานสุภาวดีไป  
ก็ OK นะครับ ผมจะจัดประมาณปลายปน้ีหรือตนปหนาแลวจะแจงใหทราบ ผมจะเรียน
เชิญทานสจ.ไปรวมเปดงานกันนะครับ ที่ราชพฤกษรีสอรท แลวสวนเรื่องเสนทางจะเดินทาง
จากราชพฤกษรีสอรท ผานเขาคอแลวก็ขึ้นไปที่ภูทับเบิกก็เลยเรียกวา “บิดทะลุเมฆ”  
ที่ภูทับเบิก  ขอบคุณมากครับ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานสจ .พงษพันธ วิภาจักษกุลนะครับ ก็เอาไวรอโครงการของ        
ทานสุภาวดี “บิดทะลุเมฆ” แลวก็ไปแตงงานกันเหนือเมฆพอดีนะครับ วันน้ีรูสึกวาสมาชิก
จะชมกองชางเยอะมาก ตองขอบคุณกองชางนะครับ ที่พัฒนากองไดอยางรวดเร็ว     
เพราะปกติ น้ีจะมีแตคนติติง วันน้ีมีแตคนชม ปรบมือใหกับกองชางดวยนะครับ           
ก็ขอใหทานรักษาการ ประสบความสําเร็จในหนาท่ีเร็ว ๆ นะครับ มีสมาชิกทานไหนที่จะ
เสนอเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถาไมมีผมขออนุญาตนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการแปร
ญัตติเปดรับแบบเสนอขอแปรญัตติตั้งแต 12.00 น. วันน้ีจนถึง 12.00 น. วันท่ี 14 
กันยายน พ.ศ. 2553 ก็คือ พรุงน้ี และก็ประชุมวาระสอง วาระสาม วันท่ี 17 กันยายน 
พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมแหงน้ี วันน้ีตองขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน 
ฝายบริหาร หัวหนาสวนราชการ รวมทั้งผูเขารวมประชุมทุกทาน ผูสื่อขาวที่ใหความรวมมือ
ในการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดีขออนุญาตปดประชุม ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

          ผูจดบันทึกรางรายงานการประชุม      ผูรับรองรางรายงานการประชุม 
 

 

      (นางบุญสิตา  คํามา)          (นายชัยวฒัน  แกวพิกุล)                            
   เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 5              เลขานุการสภาฯ 
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การประชุมวิสามัญ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

ครั้งที่ 4/2553 
 
 

  พิจารณารางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม       
       (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (วาระที่สอง วาระที่สาม) 
 

 

 

วันศุกรที่   17   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2553 
เวลา 10.00 น. 

 
 
 

 
 

 

 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
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การประชุมวิสามัญ  สภาองคการบริหารสวนจงัหวัดเพชรบูรณ 
ครั้งที่ 4/2553 

พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (วาระที่สอง วาระที่สาม) 
วันศุกรที่  17   เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2553   เวลา  10.00  น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

รายชื่อฝายนิตบัิญญัติฯ ที่มาประชุม 
 

1. นายวรโชต ิ สุคนธขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสุภาวดี    เพ็งธงชัย รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวพิมพพร พรพฤฒิพันธุ รองประธานสภาฯ 
4. นายชัยวัฒน แกวพกิุล เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1 อ.เมือง 
6. นายธัชพล ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
7. นายวินัย พรพฤฒิพันธุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
8. นางจิตรา ปาทาน ส.อบจ. เขต 1 หนองไผ 
9. นางนิภา เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2 อ.หนองไผ 

10. นายเอกชัย อาสมาน ส.อบจ. เขต 4 อ.หนองไผ 
11. นางสาวจันทนา วัฒนกิตานนท ส.อบจ. เขต 1 อ.หลมสัก 
12. นายณัฐวุฒิ พั้วชวย ส.อบจ. เขต 2 อ.หลมสัก 
13. นายเสวก ศรลัมพ ส.อบจ. เขต 3 อ.หลมสัก 
14. นายวิวัฒน พั้วชวย ส.อบจ. เขต 4 อ. หลมสัก 
15. นางสาวจิราพร เทืองนอย ส.อบจ. เขต 5 อ.หลมสัก 
16. นายเชี้ย ฉัตรรัตนศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วิเชียรบุร ี
17. นางสาวธัญญารัตน เดชะปยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุร ี
18. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเชียรบุร ี
19. นายจําเริญ สุวรรณ ี ส.อบจ. เขต 1 อ.ศรีเทพ 
20. นายทองเสี่ยน แกนเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2 อ.ศรีเทพ 
21. นายสมคิด รินนาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1 อ.วังโปง 
22. นายวิเชียร ญาติรวี ส.อบจ. เขต 1 อ.เขาคอ 

  23. นายอบ แสงนก ส.อบจ. เขต 1 อ.นํ้าหนาว 
  24. นายพงษพันธ วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2 อ.ชนแดน 

 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อฝายนิตบิัญญัติฯ ที่ไมมาประชุม   
1. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ ส.อบจ. เขต 2 อ.เมือง  หมายเหตุ: ลาปวย 
2. วาท่ี ร.ท.สุรัช พรพฤฒิพันธุ ส.อบจ. เขต 6  อ.เมือง  หมายเหตุ: ลากิจ 

3. จ.อ.ศุภวัฒน เมธาวัชรินทร ส.อบจ. เขต 3 อ.หนองไผ หมายเหตุ: ลาปวย 
4. นางกิมกี ปลั่งศรีทรัพย ส.อบจ. เขต 1 อ.หลมเกา หมายเหตุ: ลาปวย 

5. นายประภาส รุงเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1 อ.บึงสามพัน หมายเหตุ: ลากิจ 
6. นายวสันต ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2 อ.บึงสามพัน หมายเหตุ: ลากิจ 
7. นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3 อ.วิเชียรบุรี หมายเหตุ: ลาปวย 

 

รายชื่อฝายบริหารที่เขาประชุม 
1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนจังหวดัเพชรบูรณ 
2. นายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
4. นายพิพัฒนชัย ภัครัชตานนท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
5. นายศรายุทธ กวยทา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
6. นายธงชัย นันทประเสริฐ คณะที่ปรึกษานายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
7. นายพันคํา เจริญสุข คณะที่ปรึกษานายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
8. นางนฤมล วรกมล รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
9. นายพงศพล แสนนอก หัวหนาสํานักปลัดฯ 
10. นายบรรเทิง สิงหสถิตย ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 
11. นายชาติชัย สาลีผล ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางปยนันท เฉลิมภาค ผูอํานวยการกองคลัง 
13. นายสํารวย เจอะแกนหอม รกท. ผูอํานวยการกองชาง 
14. นางจารุพันธ อุตมอาง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
15. นายวิโรจน เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ(วังชมภูวิทยาคม) 
16. นางชุติมา ปองกัน หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
17. นางกมลวรรณ นามวงษ หัวหนาฝายนิติการและพาณิชย 
18. นายวิชัย ผดุงนึก หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
19. นางวิไลพร ชะนะภักด์ิ หวัหนาฝายกิจการสภา 
20. นางกานดา กีรติกาลกลุ หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

  21. นางศิริพร นกแกว หัวหนาฝายงบประมาณ 
22. นางรัตนา ศรีวรอรรถานน หัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน 
23. นางสมคิด แกวนิมิตร หัวหนาฝายบัญชี 

 
 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อฝายบริหารที่เขาประชุม 
24. นางนวรัตน แสนนอก หัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได 
25. นายอรรณพ พรหมเศรณี หัวหนาฝายบริหารการศึกษาฯ 
26. นายชนะ จันทรเกิน หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
27. นายชูศักด์ิ ทารัตน หัวหนาฝายบรรเทาสาธารณภัยและสิง่แวดลอม 
28. นางสุจิตรา เอ้ือนยศ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6 ว 
29. นางอรวรรณ งามนิล เจาพนักงานธุรการ 6 
30. นางบุญสิตา คํามา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 5 

  31. นางสาวนนธิชา เหลาเขตกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 4 
32. นางนงเยาว กิ่งกลาง เจาพนักงานธุรการ 4 
33. นางสิริขวัญ บิดาทุม เจาหนาท่ีธุรการ 5 
34. นางสาวมลวิัลย ใจทัศน พนักงานคอมพิวเตอร 

 

รายชื่อหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด/องคกรอิสระ/องคกรเอกชน/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ 
ผูนาํทองถิน่ และประชาชนทั่วไป  ที่เขารวมประชุม 
 

1. นายพันคํา เทศประสิทธิ์ ผูสื่อขาว นสพ.ชาติไทย 
2 นายอารีย สีแกว ผูสื่อขาว นสพ.ขาวสด 
3. นายสํารวย อาจหมื่นศรี ผูสังเกตการณ 
4. นายวิโรจน ชื่นจิต ผูสังเกตการณ 
5. นายอดุล บัวบก ผูสังเกตการณ 
6. นายมงคล บุตรราช ผูสังเกตการณ 
7. นายสุพิน บุญเลิศ ผูสังเกตการณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ 
สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   

 ครั้งที่ 4/2553 
วันศุกรที่  17  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2553  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  
(ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว  
 3.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (วาระที่สอง ,วาระที่สาม) 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ 
4.1 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย     
     เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4.2 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
4.3 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง   
     งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
4.4 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง  
     งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
  
       

…………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

 

 



 32 

เปดประชุมเวลา  10.00 น.  
เลขานุการสภาฯ 
(นายชัยวัฒน  แกวพิกุล)  ขณะน้ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณไดลงชื่อและเขารวม

ประชุมครบแลวนะครับ ขออนุญาตนําเรียนเชิญทานรองประธานสภาทั้งสองทาน ขึ้นทํา
หนาท่ีชวยเหลือทานประธานสภา ขอเรียนเชิญครับ และขออนุญาตทานประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ไดทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีปรากฏในวาระการประชุมตอไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ทานรองปลัดองคการบริหารสวน 
(นายวรโชติ สุคนธขจร)             จังหวัดเพชรบูรณ  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณทุกทาน

ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ รวมทั้งสื่อมวลชนและผูเขารวมประชุมทุก
ทานครับ วันน้ีเปนการประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2553 ตอเน่ืองจากการประชุม เม่ือวันจันทร
ที่ผานมานะครับ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ไม มี      
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
จากการประชุมคราวที่แลว  ขอ 3.1. ญัตติ พิจารณาขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งวันน้ีเราจะประชุมในวาระที่สอง และวาระที่สาม เม่ือ
การประชุมคราวที่ผานมา ที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการไปแลว ลําดับตอไปจะใหเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

เลขานุการสภาฯ  ทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในชวงน้ีผมขอ      
 อนุญาตใชเวลาที่ประชุมไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินการตาม

ระ เบี ยบวาระนี้  ซึ่ งก็ เป น ไปตามข อบั ง คับข อ ท่ี  51  และข อ  52  แห งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ในการพิจารณา 
รางขอบัญญัติวาระสอง โดยใหที่ประชุมปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน หรือเวนแตที่ประชุมจะลงมติเปนอยางอื่น    
ถาท่ีประชุมสภาลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขขอใดแลวไมให
ทานสมาชิกสภาเสนอขอแปรญัตติ หรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก สําหรับการ
พิจารณาในวาระที่สามจะไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมจะลงมติใหมีการอภิปราย 
นะครั บและ ในว า ร ะนี้ ใ ห ที่ ป ร ะชุ มล งมติ ว า จ ะ ให ต ร า เป นข อบัญญัติ ห รื อ ไม  
ผมขออนุญาตเรียนขอระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในเบ้ืองตนแคน้ีกอนนะครับ      
และขอเรียนเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

  

ประธานในที่ประชุมฯ  สําหรับวาระที่สองเราอยูในขั้นแปรญัตติ จะใหคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงาน
ผลการแปรญัตติตอสภา เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ เรียนเชิญทานธัชพลครับ 

 

/นายธัชพล... 
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นายธัชพล ดวงพัตรา  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ทานสมาชิก          
ผูทรงเกียรติ เรื่องการแปรญัตติ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ          
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด      
เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ไปแลวน้ัน คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติขอสรุปผล
ดังน้ี  
ชื่อขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ                
ไมมีการขอแกไข   
ขอ 1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดน้ีเรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดงบประมาณรายจายเพิ่ม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไมมีการขอแกไข  
ขอ 2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดน้ีมีผลบังคับใชทันทีหลังจากประกาศ  
ขอ 3 ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอีกจํานวน 61,192,889.93 บาท จําแนก
เปน ไมมีการขอแกไข  
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ไดพิจารณาแลวเห็นวา
เกิดประโยชนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณอยางสูงสุด จึงมี
มติเห็นชอบตามที่ผูบริหารไดนําเสนอตอสภาฯ ขอบคุณครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานธัชพล ดวงพัตรา ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ไดอานแถลงใหกับสภาแหงน้ีทราบวาไมมีการขอแปรญัตติ
เพราะฉะนั้นผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยวา เห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือไม ซึ่งเราอยูใน
วาระสอง ผมขอมติในที่ประชุมแหงน้ีเลยนะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับการแปร
ญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ยกมือดวย
ครับ...เปนเอกฉันท 

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  เราผานวาระการแปรญัตติมาแลว ตอไปจะขอความเห็นชอบวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม ผมขออนุญาตสอบถามมติของสภาเลยนะครับ ทานสมาชิกทานใด
เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2553 ใหตราเปนขอบัญญัติ ทานใดเห็นดวย
ยกมือดวยครับ....เปนเอกฉันทนะครับ 

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ 
 

ประธานในที่ประชุมฯ  เราผานวาระการแปรญัตติมาแลว ตอไปจะขอความเห็นชอบวาจะใหตราเปน
ขอบัญญัติหรือไม ผมขออนุญาตสอบถามมติของสภาเลยนะครับ ทานสมาชิกทานใด 

/เห็นชอบ... 
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เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2553 ใหตราเปนขอบัญญัติ ทานใดเห็นดวย 
ยกมือดวยครับ....เปนเอกฉันทนะครับ 

 

มติที่ประชุม: เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ 
  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ขอ 4.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เชิญฝายบริหารแถลงญัตติตอสภาครับ 

 

รองปลัดฯ อบจ.พช.  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณที่เคารพ และ 
(นางนฤมล วรกมล) ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางนฤมล วรกมล รองปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดเพชรบูรณ ไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณให
แถลงญัตติขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเรื่อง งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
สํานักปลัด  ตั้งไวรวม 7,800,000.- บาท  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
1. โครงการตอเติมหลังคาบริเวณบันไดดานหนาสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ หลังใหม ตั้งไว 300,000.- บาท  
2. โครงการกอสรางหอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ อําเภอศรีเทพ  ตั้งไว   
7,500,000.- บาท  
กองแผนและงบประมาณ ตั้งไวรวม 33,667,000.- บาท หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
3.  โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่  7  ตําบลนํ้ารอน  เชื่อม            
หมูที่ 6 ตําบลชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว  2,000,000.- บาท              
4.  โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนซอยพินิจ-ศูนยเยาวชน          
เทศบาลเมืองหลมสัก และรอบบริเวณศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองหลมสัก อําเภอหลมสัก           
จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  1,000,000.- บาท  
5.  โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนนผดุงราษฎร (ชุมชนวัดทุง
จันทรสมุทร) อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว  1,000,000.- บาท   
6. โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 1,2 ตําบลฝายนาแซง   
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว 1,873,000.- บาท  
7. โครงการกอสรางถนนลําลองเพื่อการเกษตร  สายทางหมูที่ 9  บานหวยยางทอง หมูที่ 6  
บานดงคลอ ตําบลวังกวาง อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว  1,000,000.- บาท 8. 
โครงการกอสรางถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก  หมูที่ 16,12  บานหวยนํ้ายา บานโคกสวาง  
ตําบลศิลา  อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  1,000,000.- บาท 
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9. โครงการซอมแซมถนนลาดยางสาย Pavenemt  IN-Place  Recycling   (ตอนที่ 2)  
สายพช  2030  สายบานโคกหิน-บานทุงเศรษฐี   ตําบลสระกรวด  อําเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ  ตั้งไว  1,000,000.- บาท  
10. โครงการกอสรางถนนคสล.  หมูที่ 6 ตําบลนํ้ารอน  อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ 
ตั้งไว 1,000,000.- บาท  
11. โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่  2 สายบานนํ้ากอแกเครือ ตําบลหนองไขว อําเภอ 
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว 870,000.- บาท 
12. โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่ 5 ตําบลหินฮาว  อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
ตั้งไว 1,000,000.- บาท    
13. โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่ 13 บานโคกประดู ตําบลหนองไผ  อําเภอหนองไผ 
จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว 1,000,000.- บาท              
14. โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่  8  บานวังเจริญรัตน-บานวังมะชอ  ตําบลบอไทย  
อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว 1,000,000.- บาท            
15.โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่ 4   บานวังเหว ตําบลยางงาม อําเภอหนองไผ  
จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว  1,000,000.- บาท  
16.โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่ 1,10  บานทุงสมอ, บานใหมพัฒนา ตําบลทุงสมอ   
อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  2,000,000.- บาท  
17. โครงการกอสรางถนนคสล. หมูที่  3 บานเขาแมแก  ตําบลลาดแค อําเภอชนแดน  
จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  1,000,000.- บาท   
18. โครงการขุดลอกคลองเรียบแมนํ้าปาสัก หมูที่ 6,10 ตําบลนางั่ว - ตําบลดงมูลเหล็ก     
อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  (ตอนที่ 4 ) (ตอนใตสะพานแมนํ้าปาสักตรงสะพาน     
บานนาขามไปดงมูลเหล็ก ) ตั้งไว  2,000,000.- บาท   
19. โครงการขุดลอกคลองลํากง หมูที่ 4,12,5 ตําบลทาแดง อําเภอหนองไผ จังหวัด
เพชรบูรณ ตั้งไว 1,000,000.- บาท  
20. โครงการขุดลอกคลองบรเพ็ด หมูที่ 4,10  ตําบลบานกลวย  อําเภอชนแดน  จังหวัด
เพชรบูรณ ตั้งไว 1,000,000.- บาท  
21. โครงการขุดลอกคลองตาลอย  หมูที่ 1,3,6,10,11  ตําบลศรีมงคล  อําเภอบึงสามพัน        
จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  2,000,000.- บาท  
22. โครงการขุดลอกคลองไดตาผอง หมูที่ 13  บานหลักเมือง ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  1,000,000.- บาท  
23. โครงการขุดลอกคลองกรวด  (ตอนที่ 2) หมูที่  1-3 ตําบลทาแดง  อําเภอหนองไผ    
จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว 1,000,000.- บาท         
 24. โครงการขุดลอกคลองหวยปาคา หมูที่  5 ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ  จังหวัด
เพชรบูรณ  ตั้งไว  620,000.- บาท 
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25. โครงการขุดลอกคลองนํ้าชุน  หมูที่  10,11  ตําบลหนองไขว   อําเภอหลมสัก   
จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  560,000.-บาท   
26. โครงการขุดสระเก็บนํ้า บานไทรงาม (แหงที่ 2) หมูที่  9 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ  ตั้งไว  1,000,000.- บาท    
27. โครงการขุดลอกสระเก็บนํ้า  หมูที่ 13 บานโคกกรวด  ตําบลกันจุ  อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ   ตั้งไว  800,000.- บาท 
28. โครงการขุดลอกสระเก็บนํ้า  หมูที่ 11  บานวังหินเหนือ  ตําบลวังหิน อําเภอวังโปง   
จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว  1,000,000.- บาท    
29. โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล. ( ถนนนํ้าลนผาน ) หมูที่  10 บานนาไรเดียว ตําบล 
ทาโรง  อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว 1,000,000.- บาท   
30. โครงการตดิต้ังระบบไฟฟาแสงสวาง เสา  High  Mast  บริเวณศูนยราชการอําเภอ
หลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งไว  1,000,000.- บาท  
31. โครงการตดิต้ังหอกระจายขาวไรสายในเขตตําบลทายดง   อําเภอชนแดน  จังหวัด
เพชรบูรณ  ตั้งไว  946,000.- บาท  
32. โครงการตดิต้ังหอกระจายขาวไรสายในเขตตําบลชนแดน อําเภอชนแดน  จังหวัด
เพชรบูรณ  ตั้งไว   998,000.- บาท 
กองชาง  ตั้งไวรวม  4,241,000.- บาท หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง         
33. คาจัดซื้อเครื่องจักรซอมผิวทางลาดยางเอนกประสงค  ตั้งไว  3,000,000 .- บาท 

    34. โครงการติดต้ังอุปกรณลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา ตั้งไว  1,241,000.- บาท 
การดําเนินการดังกลาว ไมสามารถดําเนินการกอหน้ีผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด  5  
การกันเงิน  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ี
ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่น  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอ
สภาทองถิ่นแลวแตกรณี  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน
แลวหากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงินจํานวนน้ันตกเปนเงิน
สะสมจึงนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทานนฤมล วรกมล ฝายบริหาร
แถลงญัตติขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ซึ่งจะแยกเปนหลายกองดวยกันนะครับ สํานักปลัดฯ ตั้งไวรวม 
7,800,000.- บาท กองแผนงบประมาณตั้งไวรวม  33,667,000.- บาท กองชางตั้งไวรวม 
4,241,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหกับทางสมาชิกแลว ดูวามีขอสงสัยอะไร
เปนการกันเงิน ซึ่งไมสามารถทําการเบิกจายเงินไดทัน มีสมาชิกทานใดสงสัยอะไรไหมครับ.
ถาไมมีผมจะขออนุญาตขอมติในที่ประชุมแหงน้ีนะครับวา จะอนุมัติกันเงินตามที่ 
ฝายบริหารไดแถลงญัตติใหทราบหรือไม สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติกันเงินตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือดวยนะครับ... เปน
เอกฉันท นะครับ 

 

มติที่ประชุม: อนุมัติ 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.2  เรื่อง พิจารณาอนุมัติ เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
เชิญฝายบริหารครับ 

รองปลัดฯ อบจ.พช.   กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ที่เคารพ     
และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด          
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และตามที่สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบูรณ ไดพิจารณาเห็นชอบใหโอนงบประมาณ  เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2553       
และวันที่ 13 กันยายน 2553 ไปแลว  น้ัน เน่ืองจากมีโครงการที่ไมสามารถดําเนินการกอหน้ี
ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ .ศ.2553 แตยังคงมีความจําเปนท่ีจะตองใชจาย
งบประมาณดังกลาว รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เปนเงิน  21,000,000.- บาท ซึ่งทุกโครงการ   
ตั้งจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  แยกได ดังน้ี  
โครงการที่ 1 กองแผนและงบประมาณ  ประเภทปรับปรุงภูมิทัศน  1 โครงการ คือ  
 - โครงการปรับปรังภูมิทัศน บริเวณวงเวียนนํ้าพุ ชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  จํานวนเงิน 2,000,000.- บาท (ดําเนินการประกาศสอบราคา
แลว แตไมมีผูใดมาเสนอราคา) 
โครงการที่ 2 กองชาง ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 โครงการ คือ  
- จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง (ดีเซล) แบบเอนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ  เครื่องยนต
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ที่รอบไมเกิน            
3,300 รอบ/นาที จํานวน 3 คัน ๆ ละ 5,000,000.- บาท เปนเงิน 15,000,000.- บาท             
(ตามใบโอนครั้งที่ 16/2553 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553)(อยูระหวางคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ) 
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โครงการที่ 3 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเภทครุภัณฑกีฬา 1 โครงการ คือ  
- คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดต้ัง บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร 
หนองนารี หมู 5  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ จํานวนเงิน 2,000,000.- บาท  (ตามใบ 
โอนครั้งที่ 19/2553 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553) (เน่ืองจากโอนตั้งจายเปนรายการใหม  
ไมสามารถดําเนินการไดทัน)  
โครงการที่ 4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเภทครุภัณฑอื่น 1 โครงการ คือ  
- คาจัดซื้ออุปกรณชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน พรอมติดต้ัง รวมลานคอนกรีต ตาม
โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรูตามวัยของเด็ก จํานวนเงิน 
2,000,000.- บาท (ตามใบโอนครั้งที่ 19/2553 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553) (เน่ืองจากโอนตั้ง
จายเปนรายการใหมไมสามารถดําเนินการไดทัน)       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน         
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547  หมวด 5 
การกันเงิน   ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอ
หน้ีผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป จึงเสนอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ที่ไดแถลงญัตติ    
ตอสภาแหงน้ี ขอ 4.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด     
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เอกสารในการแถลงของ      
ฝายบริหารอยูในมือของสมาชิกทุกทานนะครับ ลองตรวจสอบดูนะครับวามีขอสงสัยอะไร
หรือไม...มีทั้งหมด 4 โครงการ มีกองแผนและงบประมาณ กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีขอสงสัยไหมครับ...    เปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการกอหน้ีผูกพันได 
ภายในปงบประมาณนะครับ เลยขออนุมัติกันเงิน มีไหมครับ...ถาไมมีผมขออนุญาตขอมติ
ในที่ประชุมแหงน้ีเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติกันเงินตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่ฝาย
บริหารไดเสนอ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือดวยครับ...เปนเอกฉันทนะครับ 

มติที่ประชุม:  อนุมัติ 

 เรายังอยูในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในขอ 4.3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เรียนเชิญฝายบริหารครับ 

รองปลัดฯ อบจ.พช.   กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณที่เคารพและทาน 

/สมาชิก... 
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สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ญัตติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2552               
ซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณเพชรบูรณ ไดพิจารณาอนุมัติ ใหกันเงินเบิก
ตัดปไปแลว น้ันเน่ืองจากมีโครงการที่ไดกอหน้ีผูกพันไวแลว  แตยังไมสามารถดําเนินการ
ใหแลวเสร็จทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จึงขอขยายเวลาเบิกจาย รวมทั้งสิ้น 2 
โครงการ เปนเงิน 11,986,685.- บาท  แยกได ดังน้ี  
โครงการที่ 1 กองแผนและงบประมาณ  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทกอสรางศาลาประชาคม 1 โครงการ คือ  
- โครงการกอสรางศาลาประชาคม อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ ลักษณะเปนอาคาร คสล.ชั้นเดียว 
จํานวน 1 หลัง จํานวนเงิน 5,490,000.- บาท สัญญาเลขที่14/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2553 โดย หางหุนสวนจํากัด พี.เมืองแมนกอสรางเปนผูรับจาง (โครงการดังกลาวอยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง)  
โครงการที่ 2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท ปรับปรุงภูมิทัศน 1 โครงการ คือ  
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณวิทยาศาสตร อบจ. (บนเกาะ) สวนรุกขชาติหนองนารี 
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ จํานวนเงิน 9,994,900.- บาท (เบิกเงินไปแลว 3,498,215.- บาท) 
คงเหลือจํานวนเงินท่ียังไมไดเบิกจาย 6,496,685.-บาท สัญญาเลขที่ 169/2552 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2552 หางหุนสวนจํากัด ส.ศิริชัยสยามวัสดุ เปนผูรับจาง(โครงการดังกลาวอยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน        
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547  หมวด 5 
การกันเงิน ขอ 57 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป โดย
สั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป 
ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป        
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินหกเดือน จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณฝายบริหารไดแถลงญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใน
ขอ 4.3 ญัตติขอน้ี ก็หมายความวาไดกอหน้ีผูกพันไวแลว แตดําเนินการไมเสร็จ ซึ่งจะมีอยู 
2 โครงการ มีกองแผนและงบประมาณ 5,490,000.- บาท มีกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 6,496,685.- บาท สองโครงการก็คือ 11,986,685.- บาท มีสมาชิกทานใดสงสัย 
 

/อะไร... 
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อะไรไหมครับ ในญัตติ 4.3 นะครับ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด ถามีสอบถามไดนะครับ....ถาสมาชิกไมมีขอสงสัยผมจะขอ
อนุญาต ขอมติในที่ประชุมสภาแหงนะครับ สมาชิกทานใดเห็นดวยกับการขออนุมัติขยาย
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่ฝายบริหารไดเสนอ สมาชิกทานใดเห็นดวยยกมือดวยครบั
....เปนเอกฉันทครับ 

 

มติที่ประชุม:    อนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติตอ สําหรับขอ 4.4 ทานสมาชิกมีเอกสารอยูในมือ
แลวครับเปนญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
สําหรับ 4.4 ญัตติเรื่องน้ีนะครับ จะมีโครงการ 2 ลักษณะก็คือ โครงการไดกอหนี้ผูกพัน
แลว และยังไมไดกอหน้ีผูกพันจะอยูในขอ 1 และ ขอ 2 เรียนเชิญฝายบริหารแถลงญัตติครับ 

รองปลัดฯ อบจ.พช.  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณที่ เคารพ      
และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
เรื่องงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ไดพิจารณาใหกันเงินเบิกตัดปไปแลวน้ัน เน่ืองจากมี
โครงการที่กอหน้ีผูกพันไวแลว แตยังไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายใน
ปงบประมาณ พ .ศ . 2553 จึงขอขยายเวลาการเบิกจายรวม 7 โครงการเปนเงิน 
33,724,700.- บาท แยกได ดังน้ี  
โครงการที่ 1 กองแผนและงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท ขุดลอกคลอง 1 โครงการ คือ  
- โครงการขุดลอกแม นํ้าปาสัก (ตอนที่ 2) ชวงหมู 10 บานนา ต .นางั่ว อ . เมือง  
จ.เพชรบูรณ  จํานวนเงิน 1,779,200.- บาท สัญญาเลขที่ 94/2553 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2553 หางหุนสวนจํากัด กฤชบดี 2002 เปนผูรับจาง(โครงการดังกลาวอยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญาจาง)  
โครงการที่ 2 กองแผนและงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท ขุดลอกคลอง 1 โครงการ คือ  
- โครงการขุดลอกคลองตาเขียน หมู 4 บานวังอาง ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ  จ.เพชรบูรณ  
จํานวนเงิน 699,300.- บาท สัญญาเลขที่ 66/2553  ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 หาง
หุนสวนจํากัด อัครเศรษฐการโยธาเปนผูรับจาง(โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญาจาง)  
โครงการที่ 3 กองแผนและงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทกอสรางถนนลูกรัง 1 โครงการ คือ  

-โครงการ... 
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- โครงการกอสรางถนนลูกรังมาตรฐาน หมู 14 บานทาพล อ.เมืองเชื่อมหมู 16 บานดง
เจริญ ต.ทาพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ  จํานวนเงิน 1,184,000 บาท  สัญญาเลขที่ 46/2553  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 (โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง) 
โครงการที่ 4 กองชาง หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางประเภท ครุภัณฑ 
ยานพาหนะและขนสง 1 โครงการ คือ  
- ซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน  จํานวนเงิน 6,485,000.- บาท สัญญา
เลขท่ี 33/2553  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 บริษัท เอ็น เอ เอส แมททีเรียล แฮนดลิ่ง 
โปรดักส จํากัด เปนผูขาย (การจัดซื้อรถสุขาอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาซื้อขาย) 
โครงการที่ 5 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทกอสรางอาคารเรียน ปายโรงเรียน 1 โครงการ คือ  
- โครงการกอสรางอาคารเรียน 216 ล/41 (หลังคาทรงไทย) ภายโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม 
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ จํานวน 1 หลัง  จํานวนเงิน 22,690,000.- บาท  สัญญาเลขที่ 
12/2553  ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 หางหุนสวนจํากัด นํ้าเพชรเทรดดิ้ง (1990) เปนผูรับ
จาง (โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง)   
โครงการที่ 6 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท กอสรางอาคาร ปายโรงเรียน 1 โครงการ คือ  
- กอสรางปายชื่อโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม  ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ พรอมปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณดานหนาโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม  จํานวนเงิน 549,200.- บาท สัญญา
เลขท่ี 118/2553 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2553  หางหุนสวนจํากัด นํ้าทิพยบึงสามพัน  
เปนผูรับจาง (โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง) 
โครงการที่ 7 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)      
หมวดตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1 โครงการ  คือ 
- โครงการรื้อถอนอาคารเรียน 216 ก โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 
จํานวนเงิน 338,000 บาท สัญญาเลขท่ี 131/2553 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2553 หางหุนสวน
จํากัด นํ้าทิพยบึงสามพันเปนผูรับจาง (โครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547  หมวด 5 การกัน
เงิน  ขอ 57 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือ
สั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน จึง
เสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทางฝายบริหาร ก็คือระเบียบวาระที่ 4 ขอ 4.4.1 ซึ่งฝายบริหารไดแถลง
ญัตติใหสมาชิกใหสภาแหงน้ีไดรับทราบ ก็เปนโครงการที่ไดกอหน้ีผูกพันแลว 
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             ตามรายละเอียดที่ไดแจกใหกับสมาชิกทุกทานไดดูกันทั้งหมด 7 โครงการเปนเงิน 
33,724,700.- บาท ซึ่งแยกเปน 7 โครงการ ทานสมาชิกมีอะไรสงสัยก็สอบถามฝายบริหาร
ไดนะครับ เรียนเชิญนะครับ..มีไหมครับ ...ถาสมาชิกไมมีอะไรสงสัยผมจะขอมติ           
ในที่ประชุมแหงน้ีเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นดวยกับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือดวยครับ...        
เปนเอกฉันทนะครับ 

 

มติที่ประชุม: อนุมัติ 
 

  ตอไปเราเขาสูขอ 4.4.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
ในขอ 4.4.2 เปนโครงการที่ไมไดกอหน้ีผูกพัน เชิญฝายบริหารครับ 

 

รองปลัดฯ อบจ.พช.  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณที่ เคารพ      
และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่อง ญัตติขออนุมัติขอขยายเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซึ่งสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณเพชรบูรณ ไดพิจารณาอนุมัติใหกันเงินเบิกตัดปไปแลว น้ัน เน่ืองจากมี
โครงการที่ไมไดกอหน้ีผูกพัน จึงขอขยายเวลาเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน  
2,300,000.- บาท แยกได ดังน้ี   
โครงการที่ 1 สํานักปลัดฯ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน 1 โครงการ คือ  
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณน้ําพุสระกลางเมือง โดยปรับปรุงและกอสรางนํ้าพุ 
บริเวณสระกลางเมือง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ จํานวนเงิน 1,500,000.- บาท  
โครงการที่ 2 กองแผนและงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1 
โครงการ คือ  
- โครงการขุดลอกลําประสาน หมู 8 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ จํานวนเงิน 
800,000.- บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 5 การกัน
เงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 

/ไดไมเกิน... 



 43 
 

ไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงปตอสภาทองถิ่น
แลวแตกรณี จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอ 4.4.2 เปนโครงการที่ยังไมไดกอหน้ีผูกพัน ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามที่ฝายบริหารไดแถลงญัตติตอสภาแหงน้ี    
มีสมาชิกทานใดสงสัยอะไรไหม...ถามีสงสัยอะไรก็สอบถามไดนะครับ เปนโครงการ        
ที่ยังไมไดกอหน้ีผูกพัน แตยังมีความจําเปนจะตองใชจายเงินจํานวนนี้อยู ก็เลยขออนุมัติ      
ตอสภาแหงน้ี มีสงสัยอะไรไหม จํานวน 2 โครงการดวยกัน โครงการสํานักปลัดและ    
โครงการของกองแผนและงบประมาณ ถาสมาชิกไมมีอะไรสงสัยและสอบถาม ผมจะขอมติ 
ตอสภาแหงน้ีเลยนะครับ สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือดวยนะครับ...      
เปนเอกฉันทนะครับ  
 

มติที่ประชุม:   อนุมัติ 
 

เขาสู ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  สมาชิกทานใด มีอะไรก็พูดคุยไดนะครับ ทานสมาชิก
มีหนังสือประมวลจริยธรรมของขาราชการเมืองทองถิ่น ฝายสภาทองถิ่นองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2553 ซึ่งกองกิจการสภาฯเราทําแจกใหสมาชิกแลว จะไดรูวา
จริยธรรมมีอะไรบาง ผิดอะไรบาง แลวเราก็จะเผยแพรใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดท่ัว
ประเทศดวย ไปน่ังอานศึกษากันดูนะครับ สวนจะมีอะไรพูดคุยกันเรียนเชิญไดนะครับ  
เชิญทานสุภาวดีครับ 
 

นางสุภาวดี เพ็งธงชัย  เรียนท านประธานสภาคณะผูบริหารแลวก็ เพื่ อนสมาชิก  ดิ ฉันสุภาวดี           
เพ็งธงชัย ส.อบจ.อําเภอหลมเกา เขต 1 คะ ดิฉันมีเรื่องที่จะมาขอบคุณกับสภาและ
ผูบริหารนะคะ เรื่องของหมู 9 บานหวยโปงนํ้า ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา ซึ่งถนน
ลําลอง  ทานนายกอัครเดช ทองใจสด ไดเมตตาใหกับชาวบาน เพราะวาระยะทาง 7 
กิโลเมตรกวา  ไมสามารถที่จะหางบประมาณในพื้นท่ีทําไดเลย ทานไดอนุเคราะหให
เครื่องจักรขององคการบริหารสวนจังหวัดเขาไปทํางาน เม่ือวานดิฉันไดเขาไปดูที่หนางาน 
ถาองคการบริหารสวนจังหวัดไปจัดซื้อจัดจางคงลําบาก เพราะวาถนนมันยากมาก  ซึ่งรถ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดก็มีปญหาเล็กนอย เพราะวารถเกรดเดอร เกิดอุบัติเหตุ 
แลวเม่ือวานดิฉันเขาไปดู ทางชาวบาน ผูใหญบานและอบต.  ผูบริหารอบต.ก็ฝากขอบคุณ
มายังทานนายกแลวก็องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีไดเขาไปในจุดน้ี เขาดีใจเปนอยางมาก 
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  เม่ือวานน้ีเขาวาจะลมควายและใหพวกเราเขาไปรับประทาน ดิฉันเขาไปแลวคะแลวก็ไป
ดูแลพวกเครื่องจักรและก็เจาหนาที่ทุกคนก็มีความสุขในการทํางานที่น่ัน เพราะวาชาวบาน
เขาไดสมประสงคเปนอานิสงคอันดีที่วาถาวาชาวบานไดแลว จะไดทั้งถนนที่ดี แลวก็จะได
ทั้งงานเกษตรที่ไดราคา เพราะวาทําใหสินคาเขาออกไดสะดวก จากที่จะตองมีคารถบรรทุก 
คารถไถกไ็มมี วันน้ีชาวบานมีความสุขมาก ก็ฝากขอบคุณมาดวยกข็ออนุญาตแจงกับ 
สภาแหงน้ีดวยคะ ขอบคุณคะ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานสุภาวดีนะครับ นําความขอบคุณมาแจงใหกับทานสมาชิกและ   
นายกใหรับทราบวาชาวบานฝากขอบคุณมา แลวก็จะลมควายฉลองก็ขอเรียนเชิญทาน
สมาชิกนะครับ ถาจะไปรวมฉลองกับทานรองประธานก็เรียนเชิญนะครับ มีสมาชิกทานอื่น
จะพูดคุยอีกไหมครับ  เชิญทานอบ ครับ 

 

นายอบ แสงนก  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานนายกและทานสมาชิกท่ีเคารพ กระผม
นายอบ แสงนก สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด อ.นํ้าหนาว เขต 1 ผมมีความภูมิใจ
อยางมาก ที่ไดมารวมอยูในสภาชุดน้ี สภาของเรานี้มีความรักและสามัคคีกันแมจะมีอะไร
กระทบกระทั่งกันบาง ก็ถือวาอยูในเกณฑที่ดีนะครับ กอนอ่ืนขอขอบคุณทางขาราชการ
ประจํา ตอนนี้รูสึกวาทํางานฉับไวนะครับ โดยเฉพาะกองชางนะครับ อ.นํ้าหนาวไดรับความ
ปราณีเปนอยางมาก อยากฝากทานนายกดวยนะครับวา ผมอยากใหทานเปนตัวจริงสักที
นะครับ หัวหนาชางของเรานะครับ ผมอยูในสภาชุดน้ีเราอยูในสภาที่นายกของเราใจถึงพึ่ง
ได มีผูใหญและกํานันก็พามาหาทานนายก เรื่องถนนหวยแปลก และก็วังกวาง ถนนน้ี
ขรุขระมาก ชาวบานท้ังผูใหญบานและกํานันก็ฝากขอบคุณมาทางทานนายกดวยนะครับ 
ทานทําใหเร็วจริง ๆ ผมขอฝากอีกอยางหนึ่ง อ.นํ้าหนาวแตกอนรูสึกวาเปนลูกเมียนอย แต
ตอนนี้นะครับ พอไดทานนายกมารูสึกวาทานจะสนใจทางอ.นํ้าหนาวของเราเปนอยางดี  
นะครับ อยางถนนหวยทับโปะตอนนี้ทานก็ใหมาแลว ตอนนี้ก็ 15,000,000.-บาท แตยังไงก็
เหลืออีก 5,000,000.- บาท หวังวาทานนายกคงจะใหนะครับ สงสัยสมัยหนาป 55 ทานคง
จะใหนะครับ อ.นํ้าหนาวเปนเมืองทองเที่ยว ผมอยากใหพัฒนาในดานทองเที่ยวใหดีกวาน้ี 
นะครับ  

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานอบ แสงนก เปนคําชมนะครับ รูสึกวาตอนน้ีมีการชมกองชางเยอะ
มากทานรักษาการ ยินดีที่ไดรับคําชม ก็ดีใจที่สมาชิกพอใจในการทํางาน ซึ่งฝายบริหารก็ได
ปรับปรุงหลายอยาง แตวาอยากใหเปนตัวจริง ก็อยูที่ฝายบริหารวาจะไดเปนตัวจริงเม่ือไหร 
ชวงน้ีเปนหนาฝน ทางเครื่องไม เครื่องมือเราพรอมนะครับ ที่จะชวยเหลือพ่ีนองประชาชน 
มีอะไรเดือดรอนก็แจงมาที่ฝายบริหารไดนะครับ เรียนเชิญทานเสวกครับ 

 

นายเสวก ศรลัมพ  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมเสวก ศรลัมพ ส.อบจ.เขต 3 อ.หลมสัก  
ผมอยากจะเสริมของพื้นที่อ.นํ้าหนาว วาตอนน้ีฝายกองชางทํางานไดผลมาก ออกไดรวดเร็ว 

/ทันใจ... 
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ทันใจ ผมอยากใหทานไดเปนตัวจริง เพราะรักษาการมานานแลวครับ ผมเห็นดวยอยาก 
ฝากไปถึงฝายบริหาร โดยเฉพาะทานนายกอัครเดช ทองใจสด  พิจารณาไดแลวครับ
ขอบคุณครับ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ   ขอบคุณทานเสวก ศรลัมพที่ไดใหขอเสนอแนะ อยากใหเปนตัวจริงเหมือนกันครับ 
 มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ  เชิญทานจิราพร ครับ 
 

นางสาวจิราพร เทืองนอย  กราบเรียนทานประธาน ทานนายก เม่ือสักครูตองขออนุญาตที่มาชา พอดีไปเปด
เขื่อนนํ้ากอมาคะ เปนโครงการพระราชดําริของในหลวง วันน้ีตองกลาวขอบพระคุณทาน
นายก ทานไดไปเปดสะพานที่ตําบลฝายนาแซง ซึ่งเปนเขตของสจ.เอง ทานก็มีความเมตตา 
และทานใจดีมาก ในการดูแล ไมวาจะเปนทางดานผูนําทองถิ่น อสม.และกลุมแมบาน  
ทานเปนกันเองมาก ขอเปนตัวแทนในพื้นท่ีขอขอบคุณทานนายกและผูบริหารทุกทานที่มี
ความเมตตา  ดูแลทุกพื้นท่ีใหไดรับความเจริญ และความสะดวกสบาย ขอบคุณคะ 

 

ประธานในที่ประชุมฯ  ขอบคุณทานจิราพร เทืองนอยนะครับ มีทานไหนจะพูดคุยเรื่องอะไรอีกไหมครับ 
มีไหมครับ ถาไมมีก็ตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทาน ฝายบริหาร ทานรองนายก 
ทานท่ีปรึกษา หัวหนาสวน ขาราชการ ผูเขารวมประชุมและสื่อมวลชน ที่วันน้ีไดรวมประชุม 
ในวาระที่สองและวาระที่สาม เรื่องงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ถาทุกทานไมมีอะไร  
ขออนุญาตปดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

          ผูจดบันทึกรางรายงานการประชุม      ผูรับรองรางรายงานการประชุม 
 

  

      (นางบุญสิตา  คํามา)          (นายชัยวฒัน  แกวพิกุล)                            
   เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 5              เลขานุการสภาฯ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดทําการตรวจรายงานการประชุมวิสามัญ สภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเพชรบูรณ  ครั้งที่ 4  ประจําป  2553   ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี  13 , 17  กันยายน  2553  ณ  หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ   เปนท่ีถูกตองเรียบรอยแลว  จึงพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

       
           

        ลงชื่อ   …………………………….….   ประธานกรรมการ 
                                                               (  นายเสวก   ศรลัมพ   ) 

 

            ลงชื่อ  .......……………………………… กรรมการ 
(  นายชํานาญ   มีวันเนือง  ) 

 

  ลงชื่อ  …………………………………. กรรมการ 
                ( นางสาวจิราพร   เทืองนอย ) 

 
            ลงชื่อ  ...………………… ……………… กรรมการ 
                                                            ( นางสาวอภิรดี   พรพฤฒิพันธุ ) 

 

ลงชื่อ   ………………………………… กรรมการ 
 (  นายเอกชัย   อาสมาน  ) 

 

ลงชื่อ   ………………………………… กรรมการ 
(   นายสมคิด  รินนาศักด์ิ  ) 

 

                  ลงชื่อ  …………………………………. กรรมการ/เลขานุการ 
                                                 ( นางสาวพิมพพร  พรพฤฒิพันธุ ) 
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